
หน้า 1 

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
ต่อ (ร่าง) ประกาศส านักงาน กสทช. เรื่อง การอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 703 - 733/758 - 788 MHz 

ระหว่างวันที่ 14 - 30 พฤษภาคม 2562 

1. ขนาดคลื่นความถี่ที่จะให้อนุญาต 
 1.1 ความเหมาะสมของขนาดคลื่นความถี่ที่จะให้อนุญาต และระยะเวลาเร่ิมต้นการอนุญาต 
 1.2 ความเหมาะสมของการขอรับใบอนุญาต 
 

ประเด็น ความเห็น ความเห็นส านักงาน กสทช. 
1.1 ความเหมาะสมของขนาดคลื่นความถี่ที่จะให้อนุญาต และระยะเวลาเริ่มต้นการอนุญาต 
(1) เห็นด้วยกับข้อก าหนด ผู้ประกอบการ 

1) บจ. ดีแทค ไตรเน็ต  
- คุณนฤพนธ์ รัตนสมาหาร (หนังสือที่ DTN.RS-NBTC/121/2562 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562) 

สนับสนุนการจัดสรรคลื่นความถี่ขนาด 2x30 MHz ช่วงคลื่นความถี่ 703 - 788 MHz โดยแบ่งเป็น 3 ชุด 
คลื่นความถี่ขนาดชุดละ 2x10 MHz 

- คุณพิชิต  แก้วมาคูณ (แสดงความเห็นในที่ประชุม)  
เห็นด้วยในการแบ่งคลื่นความถี่ออกเป็น 3 ใบอนุญาต ในกรณีที่มีคลื่นความถี่อยู่ 2x30 MHz ส าหรับผู้

ได้รับใบอนุญาต 900 MHz ที่มีอยู่ 3 ราย  

- 

(2) ไม่เห็นด้วยกับข้อก าหนด ผู้ประกอบการ 
1)  บจ. ดีแทค ไตรเน็ต  

- คุณนฤพนธ์ รัตนสมาหาร (หนังสือที่ DTN.RS-NBTC/121/2562 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562) 
(1) ควรก าหนดวันเร่ิมต้นใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่ชัดเจนแน่นอน เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตสามารถวาง

แผนการน าคลื่นความถี่ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) อายุใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ควรเริ่มหลังจากที่ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ย้ายออกจากคลื่น

ความถี่ที่จัดสรรโดย กสทช. มั่นใจว่าเป็นคลื่นความถี่ที่ว่างและพร้อมให้ผู้รับใบอนุญาตสามารถเข้าใช้งานได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ 

(3) เพื่อวางแผนการลงทุนและเตรียมการให้บริการได้อย่างถูกต้อง บริษัทฯ ขอเสนอให้การเริ่มต้นใช้งาน
คลื่นความถี่ที่ก าหนดไว้ในร่างประกาศฯ ข้อ 2 นั้นสามารถล่าช้าเกินกว่าก าหนดวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ไม่เกิน 1 ปี 
โดยบริษัทฯ ขอเสนอข้อความใหม่ดังนี้ “ข้อ 2 …โดยมีระยะเวลาเร่ิมต้นการอนุญาตในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 หรือ 

 
 
-  ยืนยันตามข้อก าหนดเดิม ที่ก าหนดระยะเวลา
เริ่มต้นการอนุญาตในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 หรือ
จนกว่า กสทช. จะก าหนดเป็นอย่างอื่น  
-  กสทช. ได้มีแผนการโยกย้ายผู้ใช้งานคลื่นความถี่
เดิม โดยได้มีแผนการด าเนินการไว้ ดังนี้ 

1) โยกย้ายผู้ใช้คลื่นความถี่ 470 - 510 MHz 
ภายใน 31 ธันวาคม 2562 

2) โยกย้ายผู้ ใช้คลื่นความถี่ส าหรับโทรทัศน์
ดิจิตอลและแอนาล็อกให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 
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ประเด็น ความเห็น ความเห็นส านักงาน กสทช. 
จนกว่า กสทช. ก าหนดเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ไม่เกิน 1 ปีนับจากก าหนดระยะเวลาดังกล่าว…” 

- คุณพิชิต  แก้วมาคูณ (แสดงความเห็นในที่ประชุม)  
เห็นควรให้มีการก าหนดระยะเวลาเร่ิมต้นการอนุญาตที่แน่นอน ในร่างประกาศฯ ก าหนดให้ “มีระยะเวลา

เร่ิมต้นการอนุญาตในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 หรือจนกว่า กสทช. จะก าหนดเป็นอย่างอื่น” หากก าหนดเป็นอย่าง
อื่น ในกรณีที่ทีวีดิจิตอบใช้เวลา 3 - 4 ปี อาจท าให้การจัดสรรคลื่นความถี่ส าหรับ IMT ต้องรอไปอีก 3 - 4 ปี 
ดังนั้น จึงขอเสนอให้มีการก าหนดเวลาที่แน่นอนเป็นวันที่ 1 ตุลาคม 2563 หรือไม่เกินอีก 1 ปีหลังจากวันที่ 1 
ตุลาคม 2563 เพื่อให้บริษัทฯ ทราบก าหนดระยะเวลาเริ่มต้นการอนุญาตที่แน่นอน นอกจากนี้ ผู้รับการจัดสรร
คลื่นความถี่ควรจะได้รับทราบกระบวนการย้ายออกของดิจิตอลทีวี เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถใช้คลื่นความถี่ได้
แน่นอน 
2) บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น  

- คุณจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ (หนังสือที่ TUC/H/REG/391/2562 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562) 
ระยะเวลาเริ่มต้นการอนุญาตควรก าหนดเมื่อคลื่นความถี่ที่จัดสรรมีความพร้อมที่จะน ามาใช้ในการ

ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  โดยปราศจากสัญญาณรบกวนจากการใช้งานในกิจการอ่ืนใด 
เนื่องจากคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ที่น ามาจัดสรรในครั้งนี้ เป็นคลื่นความถี่ที่จะถูกเรียกคืนจากกิจการ

โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล โดยหากพิจารณาจากเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) 
ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile 
Telecommunications – IMT) ย่านความถี่ 703-748/758-803 เมกะเฮิรตซ์ในหน้า 8 จะเห็นได้ว่าเงื่อนไขใน
การด าเนินการเพื่อให้สามารถน าคลื่นย่าน 700 MHz มาใช้งาน IMT ได้นั้น มีความจ าเป็นต้องโยกย้ายผู้ใช้งาน
คลื่นความถี่ย่าน 470-510 MHz ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ซึ่งเลื่อนให้เร็วกว่าก าหนดเดิม 1 ปี) และต้อง
โยกย้ายผู้ใช้งานคลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลให้แล้วเสร็จภายใน 9 เดือน จึงจะ
สามารถน าคลื่นย่าน 700 MHz มาใช้งาน IMT ได้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 รายละเอียดแสดงดังภาพ 

 

กันยายน 2563 
3) โยกย้ายผู้ใช้งานไมโครโฟนไร้สายให้แล้วเสร็จ

ภายใน 31 มีนาคม 2564 
ตามแผนการด าเนินการดั งกล่ าวข้างต้นจะ

สามารถจัดสรรคลื่นความถี่ส าหรับกิจการ IMT ช่อง
ที่ 1-6 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 และช่องที่ 7-9 
ตั้งแต่วันที่1 เมษายน 2564  

ทั้งนี้ ส านักงาน กสทช. จะมีหนังสือแจ้งวันเริ่มต้น
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่  ย่ าน 700 MHz 
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน 
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ประเด็น ความเห็น ความเห็นส านักงาน กสทช. 
 จากข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวกับการเตรียมการใช้งานคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ส าหรับ IMT พบว่า ยังคงมี

ปัญหาและความเสี่ยงหลายประการที่อาจส่งผลต่อระยะเวลาเริ่มต้นของการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 700 
MHz ที่น ามาจัดสรรในครั้งนี้ เช่น ไม่สามารถโยกย้ายผู้ใช้งานคลื่นความถี่ย่าน 470-510 MHz หรือคลื่นความถี่
ส าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลได้ในก าหนดระยะเวลา เนื่องจากความไม่พร้อมของผู้ใช้คลื่น
ความถี่ดังกล่าว เป็นต้น ประกอบกับข้อมูลจากรายงาน Securing the digital dividend across the entire 
ASEAN, A report on the status of the implementation of the APT700 band for ATRC ของ GSMA ที่
เผยแพร่เมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2561 แสดงให้เห็นปัญหาในการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ของประเทศ
ต่างๆ ในอาเซียน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการน าคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz มาใช้งาน IMT  

นอกจากนี้ เนื่องจากคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ที่น ามาจัดสรรในครั้งนี้เป็นคลื่นความถี่ที่ไม่เคยน ามาใช้
ในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จึงมีความเป็นไปได้อย่างสูงว่าจะมีปัญหาเรื่องการรบกวนต่างๆ ที่ผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่อาจทราบได้ก่อนเข้ารับการจัดสรร  

บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ กสทช. หรือส านักงาน กสทช. ด าเนินการเรียกคืนคลื่นและแก้ปัญหาการรบกวน
จากการใช้งานคลื่นความถี่ระหว่างกิจการให้แล้วเสร็จก่อน โดยหากบริษัทฯ ตรวจพบว่าคลื่นที่ได้รับจัดสรรยังคงมี
ปัญหาเรื่องสัญญาณรบกวนจากการใช้งานคลื่นความถี่ระหว่างกิจการ ขอให้สามารถแจ้ง กสทช . หรือส านักงาน 
กสทช. เพื่อช่วยเหลือและด าเนินการแก้ไขปัญหาการรบกวนจนเสร็จสิ้นก่อน แล้วจึงค่อยเร่ิมนับระยะเวลาอนุญาต
และช าระเงินงวดที่ 1 ทั้งนี้ ในกรณีที่มีปัจจัยใดๆ ส่งผลให้ระยะเวลาการใช้งานคลื่นความถี่น้อยกว่า 15 ปี บริษัทฯ 
ก็ขอให้ กสทช. และส านักงาน กสทช. พิจารณาลดราคาค่าคลื่นความถี่ตามสัดส่วนที่ผู้เข้ารับการจัดสรรคลื่น
ความถี่ได้ใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ดังกล่าวตามความเป็นจริงด้วย 

- ดร. นริศ  รังสีนพมาศ (แสดงความเห็นในที่ประชุม) 
เสนอให้เลื่อนระยะเวลาการอนุญาต และระยะเวลาการช าระเงินงวดที่ 1 ออกไป ในกรณีที่คลื่นความถี่ไม่ 

clean/clear เพื่อให้มีความมั่นใจว่าคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ที่จะน ามาใช้งานปราศจากสัญญาณรบกวนกัน
ของคลื่นความถี่ระหว่างกันของโทรศัพท์เคลื่อนที่ และโทรทัศน์ ทั้งนี้ คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ที่น ามาจัดสรร
ในครั้งนี้ เป็นคลื่นความถี่ที่เรียกคืนจากโทรทัศน์ และมีกิจกรรมมากมายที่จะต้องท าเพื่อให้ได้คลื่นความถี่ที่
เหมาะสม (clean/clear) ที่จะใช้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ หากไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ท าให้ไม่สามารถเรียกคืนคลื่น
ความถี่ได้ ระยะเวลาเร่ิมต้นการอนุญาตซึ่งระบุว่าเป็นวันที่ 1 ตุลาคม 2563 จะได้รับผลกระทบ 
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ประเด็น ความเห็น ความเห็นส านักงาน กสทช. 
3)  บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค  

- คุณวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร (หนังสือที่ BRD.AWN 0217/2562 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562)  
เนื่องจากคลื่นความถี่ ในช่วง 703 - 733 MHz คู่กับ 758 – 788 MHz ที่น ามาจัดสรรโดยแบ่งเป็น 3 ชุด

คลื่นความถี่ในคร้ังนี้ ยังมีผู้ให้บริการ TV Digital ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะต้องมีการโยกย้ายการใช้งานเพื่อน ามา
จัดสรรให้กับกิจการโทรคมนาคม และมีความเป็นไปได้ว่าการโยกย้ายดังกล่าวให้เรียบร้อยจนสามารถใช้งานได้
ส าหรับแต่ละชุดคลื่นความถี่นั้น อาจแล้วเสร็จไม่พร้อมกัน    

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเสนอว่า ในกรณีที่การโยกย้ายการใช้งานคลื่นความถี่แต่ละชุดแล้วเสร็จในช่วงเวลาที่
ไม่พร้อมกัน บริษัทฯ ขอให้ กสทช. ก าหนดการเริ่มต้นการอนุญาตของทุกชุดคลื่นความถี่ที่พร้อมกัน เพื่อไม่ให้เกิด
ความได้เปรียบเสียเปรียบกันระหว่างผู้รับใบอนุญาตแต่ละราย 

 
- น าความเห็นที่ได้รับไปประกอบการพิจารณาใน
การแจ้งก าหนดการเริ่มต้นการอนุญาตของชุดคลื่น
ความถี่ที่พร้อมกัน โดยจะมีหนังสือแจ้งวันเร่ิมต้นการ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ล่วงหน้าไม่
น้อยกว่าเก้าสิบวัน 
 

(3) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ผู้ประกอบการ 
1)  บจ. ดีแทค ไตรเน็ต  

- คุณนฤพนธ์ รัตนสมาหาร (หนังสือที่ DTN.RS-NBTC/121/2562 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562) 
(1) ควรมีแผนที่ชัดเจนในการประมูลคลื่นความถี่ขนาด 2x15 MHz ช่วงคลื่น 733-748 คู่กลับ 788-803 

MHz ที่เหลืออยู่เพื่อที่ผู้ประกอบกิจการจะได้วางแผนขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่และวางแผนการลงทุนได้อย่าง
ถูกต้อง 

(2) กสทช. มีแผนการจัดสรรคลื่นความถี่ที่เหลืออยู่จ านวน 2x15 MHz หรือไม่ จะด าเนินการจัดสรรเมื่อใด 
 
 
 
 

 
(3) หากมีแผนจัดสรรคลื่นความถี่ที่เหลืออยู่จ านวน 2x15 MHz กสทช. จะแนวทางในการปรับเปลี่ยน

การใช้งาน (Reshuffle) กับชุดคลื่นความถี่ที่จัดสรรในครั้งนี้อย่างไร จะมีการการก าหนดสิทธิในการเลือกต าแหน่ง
คลื่นความถี่เพื่อให้คลื่นความถี่ทั้งหมดเป็นผืนเดียวกันด้วยวิธีใด 
 
 
 
 

 
 
 
-  น าความเห็นที่ได้รับไปประกอบการจัดท าแผนการ
จัดสรรคลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคม
เคลื่อนที่สากลต่อไป  
- คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ที่ไม่ได้น ามาจัดสรรใน
ครั้งนี้ จะถูกน ามาจัดสรรด้วยวิธีการประมูลต่อไป 
ทั้งนี้ ภายหลังแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ 
ฉบับที่  4 มีผลใช้บั งคับ ส านักงาน กสทช.จะ
ด าเนินการจัดท าแผนจัดสรรคลื่นความถี่และน าเสนอ 
กสทช. เพื่อพิจารณาต่อไป 
- ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile 
Telecommunications-IMT) ย่านความถี่ 703 - 
748/758 - 803 เมกะเฮิรตซ์ ก าหนดเงื่อนไขการใช้
งานคลื่นความถี่ ในกรณีที่ กสทช. ก าหนดให้มีการ
ปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ในย่านความถี่ตาม
แผนความถี่วิทยุนี้ เพื่อให้การใช้งานคลื่นความถี่
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ประเด็น ความเห็น ความเห็นส านักงาน กสทช. 
 
 
 
 
 
 

(4) กสทช. จะมีการตรวจสอบการด าเนินการโอนย้ายการใช้งานของผู้ให้บริการโทรทัศน์ ออกจากคลื่น
ความถี่ย่านที่จัดสรรก่อนที่ผู้รับใบอนุญาตจะเร่ิมใช้งานคลื่นความถี่ในกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างไร  
2)  บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค  

-   คุณวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร (หนังสือที่ BRD.AWN 0217/2562 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562) 
การแก้ไขปัญหาการรบกวนกันของการใช้งานคลื่นความถี่ เนื่องจากช่วงความถี่นี้มีความเป็นไปได้สูงที่จะมี

การรบกวนระหว่างกันกับกิจการต่างๆ ที่ใช้ความถี่ที่ในย่านที่ใกล้เคียงกัน ไม่ว่าจะเป็นทั้งจาก TV Digital และ 
Wireless Microphone ดังนั้น กสทช. ควรมีการก าหนดมาตรการ การแก้ปัญหาดังกล่าวโดยชัดเจน รวมถึง
ก าหนดถึงงบประมาณที่จะน ามาแก้ปัญหา หรือชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าว โดยอาจน า
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะมา
ใช้ในการด าเนินการดังกล่าว ซึ่งในกรณีนี้ จะแตกต่างจากการจัดสรรคลื่นโทรคมนาคมก่อนหน้านี้ที่สามารถทราบ
ล่วงหน้าได้ว่าการใช้งานจะมีการรบกวนกันหรือไม่ เนื่องจากการจัดสรรในครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีการน าความถี่
ย่าน 700 MHz มาใช้ในกิจการโทรคมนาคม อีกทั้งการน าเทคโนโลยี 5G มาใช้งานบนความถี่ย่าน 700 MHz 
ปัจจุบันยังไม่มีมาตรฐานรองรับอย่างเป็นทางการ ดังนั้น กสทช. ควรมีการก าหนดมาตรการในการแก้ปัญหาที่
อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งานดังกล่าว โดยควรมีการก าหนดแนวทางการแก้ไขเบื้องต้นในกรณีที่เกิดการรบกวนใน
ระดับวิกฤต (Harmful Interference)   

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือเพื่อประโยชน์
สาธารณะ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ผู้
ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ตั้ง
สถานีวิทยุคมนาคม หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่อง
วิทยุคมนาคมต้องด าเนินการปรับเปลี่ยนการใช้คลื่น
ความถี่ตามที่ กสทช. ก าหนด  
- ความเห็นตามข้อ 1.1 
 
 
- น าความเห็นที่ได้รับมาประกอบการปรับปรุงร่าง
ประกาศ ข้อ 13 โดยเพิ่มเติมข้อก าหนดในในกรณีที่
เกิดปัญหาการรบกวนกันอย่างรุนแรงระหว่างกิจการ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ในคลื่นความถี่
ย่าน 470 - 694 MHz กับกิจการโทรคมนาคม
เคลื่อนที่สากล ในคลื่นความถี่ย่ าน 700 MHz 
ส านักงาน กสทช. จะเสนอ กสทช. พิจารณาการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินการแก้ไขการ
รบกวนตามหลักเกณฑ์และมาตรการเฉพาะจาก
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์
สาธารณะ ตามวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการใช้
คลื่นความถี่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

1.2 ความเหมาะสมของการขอรับใบอนุญาต 
(1) เห็นด้วยกับข้อก าหนด - - 
(2) ไม่เห็นด้วยกับข้อก าหนด - - 
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ประเด็น ความเห็น ความเห็นส านักงาน กสทช. 
(3) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ผู้ประกอบการ 

1) บจ. ดีแทค ไตรเน็ต  
- คุณนฤพนธ์ รัตนสมาหาร (หนังสือที่ DTN.RS-NBTC/121/2562 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562) 

(1) การจัดสรรคลื่นความถี่ในคราวนี้ มีระยะเวลาที่เร่งรีบจนเกินไป บริษัทฯ ขอเสนอส านักงาน กสทช. 
พิจารณาเลื่อนก าหนดวันจัดสรรคลื่นความถี่ เพื่อให้ผู้สนใจมีระยะเวลาพอสมควรในการพิจารณาเรื่องการวาง
แผนการลงทุน วางแผนการให้บริการได้อย่างรอบคอบ 

(2) การจัดสรรคลื่นความถี่ในคราวนี้ก าหนดขึ้นในระยะเวลาที่เร่งรีบ แม้แต่ก าหนดวันเร่ิมต้นใช้งานคลื่น
ความถี่ก็ยังไม่อาจก าหนดได้แน่นอน บริษัทฯ ขอเสนอให้พิจารณาเลื่อนก าหนดการจัดสรรคลื่นความถี่ 

 
(3) ความเหมาะสมของการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไม่อาจพิจารณาเฉพาะคลื่นความถี่ย่ าน 700 MHz 

แต่เพียงย่านที่จะจัดสรรเพียงย่านเดียวแต่มีความจ าเป็นที่ต้องพิจารณากรอบระยะเวลาและขนาด Bandwidth 
ของคลื่นความถี่ย่านอื่นๆ ไปพร้อมกันด้วย บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ กสทช . จัดท า Spectrum Roadmap ให้แล้ว
เสร็จก่อนที่จะจัดสรรคลื่นความถี่ หรือจัดประมูลคลื่นความถี่ 
หน่วยงานอื่น ๆ 
1) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) 

ตามที่มีการยืดช าระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ 4G ให้แก่เอกชนผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือซึ่งเป็นมาตรการที่
ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากด้านการเงินแก่บรรดาผู้ประกอบการ ท าให้สังคมเกิดข้อสงสัยว่าจ าเป็นเพียงใดที่รัฐ
ต้องให้การช่วยเหลือด้วยวิธีดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของ 
กสทช. ว่าเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ รับผิดชอบและยึดถือตามค าสั่ง คสช. ที่ 4/2562 โดยเคร่งครัด ขอให้ได้โปรด
ชี้แจงต่อสาธารณะอย่างชัดเจนว่า ผู้ประกอบการที่เป็น “ผู้ไม่สามารถช าระเงินประมูลคลื่นความถี่” ที่สามารถยื่น
เรื่องต่อ กสทช. เพื่อขอแบ่งช าระเงินประมูลคลื่นความถี่ตามที่ระบุในข้อ 6 ของค าสั่ง คสช. ได้นั้นต้องเป็นผู้มี
คุณสมบัติหรือเงื่อนไขอย่างไร ทั้งนี้ ควรมีข้อก าหนดไว้ด้วยว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลประกอบค าขอที่ผู้ประกอบการ
กล่าวอ้างให้สาธารณชนทราบต่อไป 
 
 
 
 
 

 
 
- การด าเนินการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz 
นี้ เป็นการด าเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาการ
ประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม 
ตามค าสั่ง คสช. ที่ 4/2562 ซึ่งด าเนินการสอดคล้อง
กับกรอบระยะเวลาการเรียกคืนคลื่นความถี่ที่
เก่ียวข้อง 
- น าความเห็นที่ ได้ รับ ไปประกอบการจัดท า
แผนกา รจั ดสร รคลื่ น ความถี่ ส า หรั บ กิ จ กา ร
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลต่อไป 
 
 
 
- ส านักงาน กสทช. ได้มีการชี้แจงเกี่ยวกับคุณสมบัติ
ผู้ขอรับใบอนุญาตในการประชุมรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะต่อร่างประกาศส านักงาน กสทช. เรื่อง 
การอนุญาตให้ ใช้ คลื่ นความถี่ ส าหรั บกิ จการ
โทรคมนาคม ย่าน 703 - 733/758 - 788 MHz 
รวมทั้งได้เผยแพร่ร่างประกาศฯ และเอกสารประกอบ 
การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ 
ทางเว็บไซต์ของส านักงาน กสทช. เพื่อให้สาธารณะ
ทราบเป็นการทั่วไป และจะน าเอกสารสรุปความ
คิดเห็นสาธารณะเปิดเผยในเว็บไซต์ของส านักงาน 
กสทช. 
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ประเด็น ความเห็น ความเห็นส านักงาน กสทช. 
ภาคประชาชน 
1) คุณศุภศิษฏ์ เทียนสุกใส (แสดงความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์) 

- การจัดสรรผูกเงื่อนไขในการยืดการผ่อนช าระค่าคลื่น 900 MHz ซึ่งผู้ประกอบการโทรนาคมแต่ละรายได้
รับการช่วยเหลือไม่เท่าเทียมและไม่ยุติธรรม  และไม่เป็นธรรมต่อผู้ที่ไม่ได้เข้าประมูลคลื่น 900 MHz ซึ่งจะส่งผล
ลบต่อความเชื่อมั่นในการลงทุนในประเทศไทย ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ทางลบต่อการท าสัญญากับภาครัฐ หาก
สัญญาถูกแก้ไขย้อนหลังโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง 

 
- การก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการช าระเงินค่าคลื่น
ความถี่ ส านักงาน กสทช. พิจารณาก าหนดโดย
ค านึงถึงความสอดคล้องกับมาตรการแก้ไขปัญหา
ก า ร ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร โ ท ร ทั ศ น์ แ ล ะ กิ จ ก า ร
โทรคมนาคม ตามค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 4/2562   
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2. การจัดสรรชุดคลื่นความถี่ 
 2.1 ความเหมาะสมของวิธีการจัดสรรชุดคลื่นความถี่  

2.2 ความเหมาะสมของเงื่อนไขกรณีที่มีผู้เข้าร่วมการประมูลหนึง่รายหรือตั้งแต่สองรายขึ้นไป 
 2.3 ความเหมาะสมของการก าหนดสิทธิในการเลือกชุดคลืน่ความถี่ 
 

ประเด็น ความเห็น ความเห็นส านักงาน กสทช. 
2.1 ความเหมาะสมของวิธีการจัดสรรชุดคลื่นความถี่ 
(1) เห็นด้วยกับข้อก าหนด ผู้ประกอบการ 

1) บจ. ดีแทค ไตรเน็ต  
- คุณนฤพนธ์ รัตนสมาหาร (หนังสือที่ DTN.RS-NBTC/121/2562 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562) 

สนับสนุนการจัดสรรคลื่นความถี่ขนาด 2x10 MHz ต่อชุดคลื่นความถี่ และก าหนดให้ผู้เข้าร่วมจัดสรรแต่
ละรายได้รับการจัดสรรได้ไม่เกินรายละ 1 ชุดคลื่นความถี่ 

- 

(2) ไม่เห็นด้วยกับข้อก าหนด -  - 
(3) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ - - 
2.2 ความเหมาะสมของเงื่อนไขกรณีที่มีผู้เข้าร่วมการประมูลหนึ่งรายหรือตั้งแต่สองรายขึ้นไป 
(1) เห็นด้วยกับข้อก าหนด ผู้ประกอบการ 

1) บจ. ดีแทค ไตรเน็ต  
- คุณนฤพนธ์ รัตนสมาหาร (หนังสือที่ DTN.RS-NBTC/121/2562 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562) 

เห็นด้วยกับข้อก าหนดในเร่ืองจ านวนผู้เข้ารับการจัดสรรคลื่นความถี่  

- ส านักงาน กสทช. พิจารณาความเห็นที่ได้รับแล้ว
เห็นควรปรับปรุงร่างประกาศ โดยจะใช้วิธีการ
จัดสรรชุดคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ดังนี้ 

(1) กรณีมีผู้ขอรับใบอนุญาตเพียงหนึ่งราย ผู้
ขอรับใบอนุญาตสามารถเลือกชุดคลื่นความถี่ ที่
ต้องการจ านวนหนึ่งชุด 

(2) กรณีมีผู้ขอรับใบอนุญาตตั้งแต่สองรายขึ้นไป 
ผู้ขอรับใบอนุญาตแต่ละรายสามารถเลือกชุดคลื่น
ความถี่ที่ต้องการจ านวนหนึ่งชุด หากผู้ขอรับ
ใบอนุญาตเลือกชุดคลื่นความถี่เดียวกัน ส านักงาน 
กสทช. จะพิจารณา ดังนี้ 

(2.1) พิจารณาจากผลประโยชน์ส่วนเพิ่มเป็น
จ านวนเงินที่ผู้ขอรับใบอนุญาตแต่ละรายเสนอ โดยผู้

(2) ไม่เห็นด้วยกับข้อก าหนด - 
(3) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 1) บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น 

-   คุณจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ (หนังสือที่ TUC/H/REG/391/2562 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562) 
ในกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ได้รับจัดสรรชุดคลื่นความถี่ตามที่แจ้งความประสงค์ไว้ ขอให้ผู้ขอรับ

ใบอนุญาตสามารถแสดงความจ านงในการยกเลิกการขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ โดยไม่ถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขใน
การขอรับใบอนุญาต 

 ตามที่ร่างประกาศฯ ก าหนดให้ใช้วิธีการจัดสรรชุดคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz โดยให้ผู้ขอรับใบอนุญาต
สามารถเลือกชุดคลื่นความถี่ที่ต้องการได้ หากในกรณีที่มีผู้ขอรับใบอนุญาตแสดงความประสงค์เลือกชุดคลื่น
ความถี่ตรงกัน ส านักงาน กสทช. จะใช้วิธีการจับสลากในการเลือกชุดคลื่นความถี่นั้น บริษัทฯ ขอเรียนว่า คลื่น
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ประเด็น ความเห็น ความเห็นส านักงาน กสทช. 
ความถี่แต่ละชุดที่น ามาจัดสรรจะมีคุณสมบัติทางเทคนิคที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้ขอรับใบอนุญาตแต่ละรายย่อมได้
พิจารณาความเหมาะสมของคลื่นความถี่ที่ต้องการใช้งานเพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการโทรคมนาคมไว้แล้ว 
ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตแสดงความประสงค์เลือกชุดคลื่นความถี่ตรงกับผู้ขอรับใบอนุญาตรายอื่นและจบั
สลากแล้วไม่ได้รับชุดคลื่นความถี่ที่ผู้ขอรับใบอนุญาตประสงค์แล้ว ผู้ขอรับใบอนุญาตรายดังกล่าวควรมีสิทธิที่จะ
ยกเลิกการขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ตามร่างประกาศฯ ได้ โดยไม่ถือเป็นการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการขอรับ
ใบอนุญาตตามข้อ 9 (3) แต่อย่างใด โดยบริษัทฯ เสนอให้มีการระบุข้อก าหนดให้สิทธิในการยกเลิกการขอรับ
จัดสรรคลื่นความถี่ดังกล่าวเพิ่มเติมในร่างประกาศฯ อย่างชัดเจนด้วย 

ที่เสนอผลประโยชน์ส่วนเพิ่มสูงกว่าจะได้สิทธิเลือก
ชุดคลื่นความถี่นั้นก่อน  

(2.2) กรณีมีผู้ขอรับใบอนุญาตเสนอผล 
ประโยชน์ส่วนเพิ่มเท่ากัน ส านักงาน กสทช. จะใช้
วิธีการจับสลากเลือกล าดับของผู้ที่จะได้รับสิทธิใน
การเลือกชุดคลื่นความถี่นั้นก่อน  

(2.3) กรณีไม่มีผู้ใดเสนอผลประโยชน์ส่วน
เพิ่ม ส านักงาน กสทช. จะใช้วิธีการจับสลากเลือก
ล าดับของผู้ที่จะได้รับสิทธิในการเลือกชุดคลื่น
ความถี่นั้นก่อน  

ส านักงาน กสทช. จะด าเนินการตาม (2.1) - 
(2.3) จนกว่าจะไม่มีผู้ขอรับใบอนุญาตเลือกชุดคลื่น
ความถี่เดียวกัน 

ทั้งนี้ ผู้ได้รับสิทธิได้เลือกชุดคลื่นความถี่ก่อน
ตาม (2.1) และ (2.2) จะต้องช าระผลประโยชน์ส่วน
เพิ่มที่เสนอให้กับส านักงาน กสทช. ด้วย 

2.3 ความเหมาะสมของการก าหนดสิทธิในการเลือกชุดคลื่นความถี่ 
(1) เห็นด้วยกับข้อก าหนด ผู้ประกอบการ 

1) บจ. ดีแทค ไตรเน็ต  
- คุณนฤพนธ์ รัตนสมาหาร (หนังสือที่ DTN.RS-NBTC/121/2562 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562) 

เห็นด้วยกับการก าหนดสิทธิในการเลือกชุดคลื่นความถี่โดยวิธีจับสลากในกรณีที่มีผู้ขอรับใบอนุญาตตั้งแต่
สองรายขึ้นไปแสดงความประสงค์ในเลือกชุดคลื่นความถี่ตรงกัน ซึ่งการจับสลากเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่จะท าให้ 
กสทช. ก าหนดเงื่อนไขการปรับเปลี่ยนการใช้งานคลื่นความถี่กับคลื่นเหลืออยู่จ านวน 2x15 MHz เมื่อมีการ
จัดสรรเพิ่มเติม โดยไม่กระทบสิทธิ์ของผู้ได้รับการจัดสรรคลื่นแต่ละชุดเหมือนกรณีการเสนอผลประโยชน์เพิ่มเติม
ในการเลือกชุดคลื่นความถี่ 

 
 
- ความเห็นตามข้อ 2.2 
 
 
 
 
 

(2) ไม่เห็นด้วยกับข้อก าหนด - 
 
 

- 
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ประเด็น ความเห็น ความเห็นส านักงาน กสทช. 
(3) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 1)  บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 

- คุณสุเทพ เตมานุวัตร์ (แสดงความเห็นในที่ประชุม)  
โชคชะตาของทั้งสามบริษัทในกรณีเข้ามารับการจัดสรรคร้ังนี้ จะต้องไปจับฉลาก กรณีบริษัทจับฉลากและ

รับการจัดสรรไป ไม่สามารถทราบได้ว่าจะเกิดอะไรข้ึนในอีก 2 ปีข้างหน้า แต่ถ้าอย่างน้อยมีการเปลี่ยนกติกา เป็น
ผู้ชนะหรือผู้เสนอราคาสูงสุดมีสิทธิเลือก ก็ยังสามารถก าหนดชะตาชีวิตของตนได้บ้าง หากจับฉลากแล้วอีก 2 ปี
ข้างหน้าเกิดปัญหาขึ้น อยากขอให้ กสทช. พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการป้องกันการรบกวนกันของคลื่น
ความถี่ ทั้งนี้ กสทช. ต้องพิจารณาในภาพรวมบริบทของทั้งธุรกิจ และอุตสาหกรรม และพิจารณาเยียวยา
ผู้ประกอบการในการกรณีการเกิดการรบกวนกันของคลื่นความถี่  

- คุณวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร (หนังสือที่ BRD.AWN 0217/2562 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562)  
ส าหรับการเลือกชุดคลื่นความถี่ตามร่างประกาศข้อ 7 ซึ่งก าหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแสดงความประสงค์

เลือกชุดคลื่นความถี่ที่ต้องการ โดยหากมีผู้ขอรับใบอนุญาตตั้งแต่สองรายขึ้นไปแสดงความประสงค์ในชุดคลื่น
ความถี่เดียวกัน ส านักงาน กสทช. จะใช้วิธีการจับสลากในการเลือกชุดคลื่นความถี่ส าหรับผู้ขอรับใบอนุญาตราย
ดังกล่าว นั้น บริษัทฯ ขอสอบถามว่า ขั้นตอนการแสดงความประสงค์เลือกชุดคลื่นความถี่นั้นมีวิธีการอย่างไร ท า
เป็นหนังสือแนบไปกับค าขอรับใบอนุญาต หรือทางส านักงาน กสทช. จะมีเอกสารให้กรอกตอนยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาต เนื่องจากเอกสารแบบค าขอรับใบอนุญาตในร่างประกาศฉบับนี้ ไม่ได้ให้ระบุชุดคลื่นความถี่ที่ต้องการ  

ส าหรับกรณีไม่มีผู้ยื่นค าขอ หรือกรณีมีชุดคลื่นความถี่เหลืออยู่ กสทช. จะอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ดังกล่าวโดยวิธีการประมูลคลื่นความถี่ตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามข้อ 
8(5) นั้น เนื่องจากในปัจจุบันมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 
2562 โดยมีก าหนดเรื่องการประมูลคลื่นความถี่อยู่ในมาตรา 41 บริษัทฯ ขอตั้งข้อสังเกตว่า ควรอ้างกฎหมายที่ใช้
อยู่ในปัจจุบันหรือไม่  
2) บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น  

- ดร. นริศ  รังสีนพมาศ True Move H (แสดงความเห็นในที่ประชุม) 
เสนอให้มีการ reshuffle ในคลื่นความถี่ที่เหลือ ฝ่ายวิศวกรได้พิจารณาว่าจะเอาบล็อกความถี่ใด (บล็อก

ซ้าย กลาง ขวา) เนื่องจากผู้ประกอบการแต่ละรายมีข้อจ ากัดที่แตกต่างกันไปในการใช้คลื่นความถี่ในปัจจุบัน และ
มีการท า scenario เรียบร้อยแล้ว สุดท้ายเราไปท าบุญดีกว่า เนื่องจากไม่ทราบจะคิดไปท าไม จับฉลากอยู่ดี 

 
- ความเห็นตามข้อ 2.2 
- ภายหลั งจากที่ประกาศลงราชกิจจานุ เบกษา
เรียบร้อยแล้ว ส านักงาน กสทช. จะออกประกาศเชิญ
ชวนและแจ้งก าหนดการจัดสรรคลื่นความถี่ และจัด
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดสรรคลื่นความถี่ 
เพื่อชี้แจงขั้นตอนและวิธีการจัดสรรชุดคลื่นความถี่
ต่อไป 
- กรณีมีชุดคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz เหลืออยู่
ส านักงาน กสทช. จะน าไปจัดสรรด้วยวิธีการประมูล
ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ความเห็นตามข้อ 2.2 
- กสทช. ได้ค านึงถึงประเด็นการปรับเปลี่ยนคลื่น
ความถี่ (Reshuffle) โดยสามารถด าเนินการได้ดังที่
ระบุไว้ตามข้อ 3.4 ของ (ร่าง) ประกาศ กสทช.เรื่อง 
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ประเด็น ความเห็น ความเห็นส านักงาน กสทช. 
แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล
(International Mobile Telecommunications - 
IMT) ย่านความถี่ 703 - 748/758 - 803 เมกะเฮิรตซ์  
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3. ราคาของการอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่ 
 3.1 ความเหมาะสมในการก าหนดราคาของการอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่ที่ 17,584 ล้านบาท  

3.2 ความเหมาะสมของการก าหนดงวดและระยะเวลาการช าระเงนิค่าคลื่นความถี่ 

 
ประเด็น ความเห็น ความเห็นส านักงาน กสทช. 

3.1 ความเหมาะสมในการก าหนดราคาของการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่ 17,584 ล้านบาท 
(1) เห็นด้วยกับข้อก าหนด - - 
(2) ไม่เห็นด้วยกับข้อก าหนด ผู้ประกอบการ 

1) บจ. ดีแทค ไตรเน็ต  
- คุณนฤพนธ์ รัตนสมาหาร (หนังสือที่ DTN.RS-NBTC/121/2562 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562) 

(1) ราคาคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ที่ก าหนดถือว่าเป็นอัตราที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับราคาการ
ประมูลคลื่นย่าน 700 MHz ของประเทศต่างๆ ดังนี้ 

 กลุ่มประเทศยุโรป  7,300 ล้านบาท 
 ประเทศสวีเดน  8,000 ล้านบาท   

(เปรียบเทียบโดยปรับขนาดคลื่นความถี่และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราแล้ว) 
(2) คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ไม่สามารถน าไปใช้ในการให้บริการ 5G  ได้ทันทีซึ่งคาดว่าต้องใช้เวลา

อย่างน้อยในอีก 2-3 ปีและจ าเป็นต้องใช้เงินลงทุนอีกเป็นจ านวนมาก  การที่ก าหนดราคาการอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ไว้สูงจะมีผลกระทบต่อเนื่องต่อการลงทุนให้บริการ 5G ให้ล่าช้าออกไปอีก 

- คุณนฤพนธ์ รัตนสมาหาร (แสดงความเห็นในที่ประชุม)  
เห็นว่าส านักงาน กสทช. สามารถเอาคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz มาจัดสรรฟรีได้ หากอยากให้ 5G เกิดขึ้น

ในประเทศไทย เนื่องจากค าสั่งหัวหน้า คสช. ข้อ 8 ก าหนดให้มิให้น าความในมาตรา 45 ของพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ มาใช้บังคับ กล่าวคือไม่จ าเป็นต้องน าคลื่นความถี่มาจัดประมูล สามารถน ามาจัดสรร
ฟรี และไม่จ าเป็นต้องมาบังคับขาย 

เห็นว่าคลื่นความถี่มีราคาแพง แม้ว่าบางสื่ออาจกล่าวว่าการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz เป็นการ
เอาคลื่นความถี่มาจัดสรรให้ผู้ประกอบการในราคาถูกก็ตาม เมื่อศึกษากรณีของยุโรป ราคาเฉลี่ยของคลื่นความถี่ 
10 MHz อยู่ที่ 7,300 ล้านบาท และของเอเชีย ราคาเฉลี่ยของคลื่นความถี่ 10 MHz อยู่ที่ 12,000 ล้านบาท และ
จากการเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ โดยการปรับขนาดคลื่นความถี่ให้เท่ากัน ประเทศสวีเดนจะมีราคาอยู่ที่ 
8,000 ล้านบาท ในขณะที่ราคาของประเทศไทย อยู่ที่ 17,000 กว่าล้านบาท นอกจากนี้ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

 
 
- เห็นควรคงราคาของการอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ย่าน 700 MHz ในครั้งนี้ตามที่น าเสนอใน
ร่างประกาศฯ  

ส านักงาน กสทช. ได้เปรียบเทียบมูลค่าคลื่นความถี่
ที่ค านวณได้กับราคาชนะการประมูลของประเทศ
อื่นๆ แล้ว พบว่ามูลค่าของคลื่นความถี่ 700 MHz 
ใกล้เคียงกับราคาชนะการประมูลในหน่วยต่อ MHz 
ต่อคนของสวีเดนและสเปน โดยตัวเลขเหล่านี้ผ่าน
การปรับอายุ ใบอนุญาต ปรับค่า เงินด้วย PPP 
(Purchasing Power Parity) และอัตราเงินเฟ้อ รวมถึง 
จ านวนประชากรที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศดว้ย 
อีกทั้งเงื่อนไขข้อก าหนดความครอบคลุมโครงข่ายที่
ต่างกันย่อมมีผลต่อราคามูลค่าคลื่นเช่นกัน อาทิ คลื่น
ความถี่ในสิงคโปร์ย่อมมีราคาสูง เพราะว่ามีพื้นที่
อาณาเขตขนาดเล็ก ไม่จ า เป็นต้องลงทุนสร้าง
โครงข่ายมาก ขณะที่คลื่นความถี่ในไอซ์แลนด์มีราคา
ต่ า เพราะว่าประเทศมีพื้นที่ค่อนข้างมากแต่ความ
หนาแน่นของประชากรและจ านวนประชากรค่อนข้าง
ต่ า เป็นต้น เพราะฉะนั้นการเปรียบเทียบที่ดีจะเกิดขึ้น
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ประเด็น ความเห็น ความเห็นส านักงาน กสทช. 
ที่ประมูลไปเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ มีราคาอยู่ที่ 3,200 ล้านบาท ประเทศเดนมาร์ก มีราคาอยู่ที่ 7,800 ล้านบาท 
และประเทศไอซ์แลนด์ ปี 2560 มีราคาอยู่ที่ 871 ล้านบาท 

ผู้ประกอบการทุกรายมีประเด็นเร่ืองราคาซึ่งเป็นจุดส าคัญที่จะตัดสินใจว่าวันที่ 19 มิถุนายน จะมายื่นรับ
ใบอนุญาต 700 MHz หรือไม่ ถ้าราคาแพง โอกาสที่จะจูงใจให้ไปลงทุนในการให้บริการ 5G จะน้อยลง หรือ
อาจจะเป็นไปไม่ได้เลย 
2) บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น  

-   คุณจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ (หนังสือที่ TUC/H/REG/391/2562 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562) 
ราคาของการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่ 17,584 ล้านบาทเป็นราคาที่สูงเกินไป เมื่อเทียบกับคุณสมบัติ

ของคลื่นความถี่ การน าคลื่นความถี่ไปใช้ประโยชน์ และแนวโน้มราคาการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 700 
MHz ในต่างประเทศ รวมถึงปัจจัยเร่ืองคลื่นรบกวนจากต่างประเทศที่อาจส่งผลต่อการให้บริการในบางพื้นที่ 
 บริษัทฯ ขอเรียนว่าเมื่อพิจารณาระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business Ecosystem) ในการใช้งานคลื่นความถี่
ย่าน 700 MHz พบว่าในปัจจุบันยังไม่มีความหลากหลายและความพร้อมในการใช้งานคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz 
ทั้งในแง่เทคโนโลยีที่จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ หรือในแง่บริการโทรคมนาคมที่สามารถใช้สร้างมูลค่าทางธุรกิจ
ใหม่ให้กับผู้ประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประกอบกับเมื่อพิจารณาราคาคลื่นความถี่ที่ก าหนดไว้ที่ 17,584 
ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่าเฉลี่ยของคลื่นย่าน 700 MHz ในประเทศต่างๆ ไว้ค่อนข้างมาก โดยเมื่อเทียบ
กับค่าที่ได้จากการค านวณด้วยวิธีเปรียบเทียบกับต่างประเทศแบบมูลค่าสัมบูรณ์ (International Benchmarking 
- Absolute Value) จากผลการศึกษาของส านักงาน กสทช. และแนวโน้มราคาค่าคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ที่
ลดลง เมื่อพิจารณาจากข้อมูลการจัดสรรคลื่นย่าน 700 MHz ในต่างประเทศในครึ่งปีที่ผ่านมา รายละเอียด
ปรากฏตามตารางข้างล่างนี้ 

ประเทศ วันที่จัดสรรคลื่น ราคา ($/MHz/Pop – PPP adj.) 
อิตาล ี เดือนตุลาคม ปี 2561 $0.79 
สวีเดน เดือนธันวาคม ปี 2561 $0.78 

สวิตเซอร์แลนด์ เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562 $0.22 
เดนมาร์ค เดือนมีนาคม ปี 2562 $0.36 

 นอกจากนี้ด้วยปัญหาการใช้งานคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ที่ยังไม่สอดคล้อง (Harmonization) กับ
ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งยังคงใช้คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ส าหรับการส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินนั้น อาจเกิด
ปัญหาการรบกวนการใช้งานคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz บริเวณชายแดนของไทย อันส่งผลกระทบต่อการ

ได้ก็ต่อเมื่อผ่านการปรับเปลี่ยนที่สอดคล้องกับ
หลักการทางเศรษฐศาสตร์และการเงินแล้วเท่านั้น 
   ทั้งนี้ ส านักงาน กสทช. ยังค านึงถึงมูลค่าของเงิน
ตามเวลา (Time Value of Money) และค่าเสีย
โอกาสด้วย ผลของหลักการนี้ท าให้มูลค่าของคลื่น
ความถี่เมื่อช าระเงินเป็นสิบงวด สูงกว่ามูลค่าคลื่น
เมื่อช าระเป็นจ านวนงวดที่น้อยกว่า 
- ส าหรับประเด็นเรื่องความเป็นไปได้ที่จะเกิดการ
รบกวนกันจากการใช้งานคลื่นความถี่ของไทยกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน โอกาสที่จะเกิดการรบกวนกันเอง
ของคลื่นในไทยค่อนข้างต่ า เนื่องจากแถบด้านซ้าย
ของย่านความถี่ 703 MHz มี Guard Band ถึง 9 
MHz ซึ่งเพียงพอ นอกจากนี้ส านักงาน กสทช. จะ
ก าหนดมาตรฐานก าลังส่ง (Emission Standard) 
เพื่อลดโอกาสของการกวนกันอยู่แล้ว  

นอกจากนี้ ประเทศลาว พม่า และมาเลเซียก าลัง
ย้ายคลื่นความถี่ส าหรับโทรทัศน์ดิจิตอลเช่นเดียวกับ
ไทย จึงน่าจะ Harmonize ได้กับไทย ส่วนกัมพูชา
ก าลังแก้ไขกฎระเบียบเพื่อให้สามารถย้ายคลื่น
ส าหรับการประกอบการโทรทัศน์ดิจิตอลได้ 

ส านักงาน กสทช. เห็นว่า บริษัทสามารถน าคลื่น
ดังกล่าวไปใช้ให้บริการ 4G ควบคู่ไปกับการพัฒนา
เทคโนโลยี 5G ได้และสามารถสับเปลี่ยนระบบไป
ให้บริการ 5G อย่างเต็มรูปแบบในภายหลัง 
- ส าหรับประเด็นเรื่องการตั้งราคาไว้สูง เพื่อให้ 
กสทช. มีเงินเพียงพอในการเยียวยาผู้ประกอบการ
โทรทัศน์ดิจิตอลนั้น ส านักงาน กสทช. ขอชี้แจงว่า
การประเมินมูลค่าคลื่นของส านักงาน กสทช.  ไม่ว่า
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ประเด็น ความเห็น ความเห็นส านักงาน กสทช. 
ให้บริการในบางพื้นที่ จึงเห็นว่าการก าหนดมูลค่าคลื่นความถี่ควรน าปัจจัยดังกล่าวซึ่งเป็นข้อจ ากัดในการน าคลื่น
ความถี่มาใช้ประโยชน์มาพิจารณาด้วย  
  จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงเห็นว่า ราคาของการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่ 17,584 ล้านบาท
เป็นราคาที่สูงเกินไป เมื่อเทียบกับคุณสมบัติของคลื่นความถี่ที่จะสามารถน าคลื่นความถี่ไปใช้ประโยชน์ และ
แนวโน้มราคาการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ในต่างประเทศ รวมถึงปัจจัยเรื่องคลื่นรบกวนจาก
ต่างประเทศที่อาจส่งผลต่อการให้บริการในบางพื้นที่ 

- ดร. นริศ  รังสีนพมาศ (แสดงความเห็นในที่ประชุม) 
เห็นว่าวิธีการค านวณราคาคลื่นความถี่ ยังขาดการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น (1) การรบกวนกันของคลื่น

ความถี่กับประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากในกรณีที่ได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ในขณะที่ประเทศ
เพื่อนบ้านยังใช้คลื่นความถี่ส าหรับดิจิตอลทีวี อาจมีโอกาสจะเกิดการรบกวนของคลื่นความถี่ (2) ระบบนิเวศของ
คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz จะเริ่มพร้อมในระดับที่สามารถใช้งานได้ต้องใช้เวลาอีก 3 ปีหลังจากนี้ ซึ่งการใช้งาน
จะหายไป 2 ปี หมายความว่าเวลาในการน าคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz มาท าธุรกิจ จะลดลงไป 

- คุณจักรกฤษณ์  อุไรรัตน์ (แสดงความเห็นในที่ประชุม) 
เห็นว่าการตั้งราคาต้องตั้งบนพื้นฐานของความเป็นธรรมต่อรัฐ ผู้ประกอบการ และประชาชนผู้ใช้งานและ

ราคาของการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สูงเกินจริง โดยเชื่อว่าส านักงาน กสทช. ไม่ได้น า Purchasing power 
parity (PPP) มาพิจารณาในการค านวณราคา ดังเช่น การซื้อ Starbucks ที่ประเทศไทยแก้วละ 100 บาท 
ในขณะที่รายได้ของประชาชนประมาณหมื่นบาท และการซื้อ Starbucks ในประเทศสวีเดนแก้วละ 2 ยูโร 
(ประมาณ 90 บาท) ในขณะที่ประชาชนสวีเดนมีรายได้เป็นแสนบาท อย่างไรก็ตาม เมื่อน าราคาของการอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ของประเทศไทย ไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่น เช่น ประเทศอิตาลี ปรากฏว่า
ราคาของประเทศไทยสูงกว่า โดยประเทศไทยราคาที่พิจารณา PPP แล้วเฉลี่ย 1 ดอลล่า/MHz/คน ส่วนประเทศ
อิตาลีที่มีการประมูล 14 วัน เคาะราคาจ านวน 171 ครั้ง เฉลี่ยแล้วคลื่นความถี่มีราคา 0.78 ดอลล่า/MHz/คน  
นอกจากนี้ การตั้งราคาของ กสทช. ไม่ได้ค านึงถึงระบบนิเวศ (ecosystem) ที่ว่าฝ่ายผลิตและฝ่ายใช้งานของแต่
ละผู้ประกอบการไม่สามารถใช้งานคลื่นความถี่ได้เต็มร้อย 

เห็นว่าการตั้งราคาของประเทศไทยไว้สูง เนื่องจากกลัวว่าสังคมจะเห็นว่า กสทช. เอื้อประโยชน์แก่เอกชน 
และมีการฮั้วประมูล รวมทั้งจะได้ไม่ถูก สตง. ตรวจสอบในภายหลัง แต่การตั้งราคาไว้สูง ประชาชนจะได้รับ
ผลกระทบ และอาจท าให้ไม่มีผู้ประกอบการเข้าร่วมการจัดสรร และส านักงาน กสทช . จะไม่มีเงินไปช่วยเหลือ
ดิจิตอลทีวี 

นอกจากนี้ วัตถุประสงค์ของการจัดสรรคลื่นความถี่ตาม ม.44 คือ การให้ 5G ช่วยผลักดันเศรษฐกิจ 

จะเป็นวิธีการเทียบเคียงกับต่างประเทศ วิธีเศรษฐมิติ 
และวิธีมุมมองของธุรกิจ เป็นการค านวณที่สอดคล้อง
กับหลักการทางสถิติและสากล และไม่ได้น าปัจจัย
เร่ืองการเยียวยามารวมกับวิธีค านวณ  
- ส าหรับประเด็นแบนด์วิดท์ที่ถูกจัดสรรน้อย ไม่
เพียงพอต่อการให้บริการ 5G กสทช. เข้าใจประเด็น
ดังกล่าว และในอนาคตจะน าคลื่นความถี่ในย่าน 2.6 
GHz 26 GHz และ 28 GHz มาจัดสรร หากการ
ประเมินมูลค่าคลื่นความถี่เหล่านี้ค านึงถึงมูลค่าจาก
มุมมองของธุรกิจอยู่ด้วย ก็ย่อมจะน าความเป็นจริง
ที่ว่าบริษัทยังมีภาระในการช าระมูลค่าคลื่นความถี่อยู่
ไปประกอบการพิจารณาด้ วยโดยในปัจจุบั น 
ส านักงาน กสทช. ก าลังด าเนินการเพื่อให้เกิดการ
จัดสรรคลื่นความถี่ดังกล่าว กระบวนการประเมิน
มูลค่าคลื่นความถี่ย่อมต้องค านึงถึงสภาพตลาดใน
ปัจจุบัน 
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ประเด็น ความเห็น ความเห็นส านักงาน กสทช. 
อย่างไรก็ตาม การจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz เพียงคลื่นเดียวมาจัดสรร ไม่ได้ช่วยให้ 5G เกิดขึ้น และ
ปริมาณแบนด์วิดท์ที่น ามาจัดสรรน้อย ซึ่งไม่ได้เกิดประโยชน์นักในการน ามาใช้กับ 4G หรือ 5G เมื่อเทียบกับราคา
ที่ตั้งแล้ว จะเห็นว่าราคาคลื่นความถี่สูงมาก 
3)  บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค  

- คุณวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร (หนังสือที่ BRD.AWN 0217/2562 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562)  
ส าหรับการก าหนดราคาของการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่แต่ละชุดมีราคา 17,584,000,000 บาท (หนึ่ง

หม่ืนเจ็ดพันห้าร้อยแปดสิบสี่ล้านบาทถ้วน) ตามข้อ 7(3) นั้น บริษัทฯ เห็นว่าราคาการอนุญาตดังกล่าวเป็นราคาที่
สูงมาก เนื่องจากเมื่อเทียบกับราคาคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ที่มีการจัดสรรในประเทศอื่นๆ อีกทั้งในการ
ก าหนดราคาราคาคลื่นความถี่ดังกล่าว กสทช. ควรน ารูปแบบการประกอบธุรกิจ การรับรู้รายได้มาเป็นตัวแปรใน
การค านวณด้วย  

ที่ส าคัญความถี่ย่าน 700 MHz ทั้งค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 4/2562 และ ส านักงาน 
กสทช. เอง ก็มีการเน้นย้ ามาโดยตลอดว่าเพื่อน าไปให้บริการ 5G แต่ก็เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า กว่าเทคโนโลยี 
5G จะสามารถให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบในย่านความถี่ 700 MHz ก็ต้องใช้เวลาอีก 3 - 4 ปี เนื่องจากยังไม่มี
ความพร้อมของเครื่องและอุปกรณ์ทั้งของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ  นั้ นหมายความว่า กว่าผู้ให้บริการจะ
สามารถใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ดังกล่าวได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างเร็วก็ปี 2564 - 2565 ดังนั้นการที่
บริษัทฯ ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz มาตั้งแต่ปี 2563 บริษัทฯ ก็ยังไม่สามารถน าไปหารายได้ หรือใช้
ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ตามที่ กสทช. คาดการณ์ 

บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ ส านักงาน กสทช. พิจารณาราคาของการอนุญาตของคลื่นความถี่นี้อีกครั้ง โดย
ขอให้มีการใส่ตัวแปรให้ครบถ้วน ซึ่ง กสทช. จะเห็นได้ว่า ราคาที่ก าหนดมานี้เป็นราคาที่สูงเกินไป 

- คุณสุเทพ เตมานุวัตร์ (แสดงความเห็นในที่ประชุม)  
เสนอให้พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ในการตั้งราคาของการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เช่น โมเดลทางธุรกิจที่จะ

ไปรับรู้รายได้ บริบทของเวลาและความพร้อมของตลาดที่แตกต่างกัน และความสามารถของการซื้อในตลาด ทั้งนี้ 
การประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ของส านักงาน กสทช. โดยคณะท างานประเมินมูลค่าคลื่น ได้ใช้
ทฤษฎีอยู่ 2-3 หลัก เช่น การประเมินมูลค่าคลื่นความถี่จากครั้งที่แล้ว แต่บริบทของคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz มี
ความแตกต่างกับของคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz เนื่องจากการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ซึ่งสิ้นสุด
สัญญาสัปทานในครั้งนั้น มีลูกค้าที่ใช้บริการอยู่บนคลื่นความถี่ดังกล่าว ท าให้สามารถการันตีรูปแบบโมเดลการ
รับรู้รายได้ได้ และปัจจุบันรายได้ส่วนใหญ่มาจากผู้บริโภคเป็นหลัก ดังนั้น ราคาคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz จึงมี
มูลค่าสูงโดยอัตโนมัติ ในขณะที่คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ที่ กสทช. กล่าวว่าจะน ามาให้ใช้ส าหรับเทคโนโลยี 5G 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงาน กสทช. ได้ ใช้วิธีมุมมองทางธุรกิจ 
(Business valuation approach) ร่วมด้วยในการ
ประเมินครั้ งนี้  ซึ่ งค านึ งถึ งการหารายได้ของ
ผู้ประกอบการ ทั้งนี้ ส านักงาน กสทช. ได้ใช้วิธีที่
ค านึงถึงมูลค่าคลื่นย่าน 900 MHz ร่วมกับวิธีที่
ค านึงถึงมูลค่าเฉลี่ยของคลื่นย่าน 700 MHz ทั่วโลก 
ท าให้การประเมินของส านักงาน กสทช. ค านึงทั้ง 
อุปสงค์และอุปทานในประเทศ และค านึงถึงราคาที่
ทั่วโลกประมูลกันไปแล้ว 



หน้า 16 

ประเด็น ความเห็น ความเห็นส านักงาน กสทช. 
เพียงย่านเดียวไม่สามารถพลิกประเทศได้ เพราะ 5G ต้องการทั้งคลื่นทั้งย่านความถี่ต่ า (low band) ความถี่กลาง 
(mid band) ความถี่สูง (high band) และ กสทช. จะมีการจัดการประมูลคลื่นความถี่อีก ทั้งๆ ที่ ผู้ประกอบการ
ยังไม่สามารถตอบได้ว่าจะมีรายได้จากการรับรู้รายได้จาก 5G อย่างไร รวมทั้งยังมีความไม่แน่นอนในเรื่องของการ
รับรู้รายได้ นอกจากนี้ เนื่องจาก 5G ยังไม่เกิด และ standard ของคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz คาดว่าจะเริ่มออก
ในปีหน้า รูปแบบการ deploy 5G ของคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz อาจจะยังท าไม่ได้ และสุดท้ายผู้ประกอบการ
อาจต้องน าคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz มาเติมเต็มบนเทคโนโลยี 700 MHz ซึ่งไม่ท าให้รายได้ของผู้ประกอบการ
เพิ่มข้ึนได้ 
ภาคประชาชน 
1) คุณศุภศิษฏ์ เทียนสุกใส (แสดงความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์) 

เสนอว่า AIS และ TRUE ได้รับจัดสรร 10 MHz และ DTAC ได้รับจัดสรร 5 MHz รวมทั้ง ราคา 700 MHz 
ต่อ MHz สูงขึ้นเพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ที่ไม่ได้เข้าประมูล 900 MHz 

ในส่วนของการรับรู้รายได้ของ 5G ถึงแม้ว่าใน
ปัจจุบันยังมีความไม่แน่นอนในเรื่องของการรับรู้
รายได้ แต่ส านักงาน กสทช. ก็ได้น าหลักวิชาการและ
ข้อมูลการวิเคราะห์ประเมินมูลค่า 5G จากหน่วยงาน
ต่างประเทศที่ท าการศึกษา ในเรื่องดังกล่าวมา
ค านึงถึงในการประเมินแล้ว ซึ่งหากประเทศไทยจะ
รอให้มีการใช้จริงในต่างประเทศก่อน แล้วด าเนินการ
ประมูลภายหลัง จะท าให้ความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศไทยล้าหลังประเทศอื่นๆ ที่ได้ประมูลไป
ก่อนหน้า 

(3) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ผู้ประกอบการ 
1) บจ. ดีแทค ไตรเน็ต  

- คุณนฤพนธ์ รัตนสมาหาร (หนังสือที่ DTN.RS-NBTC/121/2562 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562) 
ขอเสนอให้ กสทช. เปิดเผยวิธีการก าหนดราคาการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้า

รับการจัดสรรคลื่นความถี่และผู้มีส่วนได้เสียได้ให้ความคิดเห็นผลกระทบในแง่มุมต่างๆ อย่างครบถ้วน 
- คุณพิชิต  แก้วมาคูณ (แสดงความเห็นในที่ประชุม) 

เสนอให้เปิดข้อมูลวิธีการค านวณราคาของการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ โดยอาจเปิดเผยทางเว็บไซต์ 
เพื่อให้สามารถวิพากษ์วิจารณ์และให้ความเห็นได้ เช่น ประเด็น cost saving ซึ่งเป็นพารามิเตอร์หนึ่งที่จะท าให้
คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz มีมูลค่า ทั้งนี้ เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะไม่ได้กล่าวถึง
รายละเอียดว่าตัวเลขแต่ละตัวได้มาได้อย่างไร 
2) บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น  

-   คุณจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ (หนังสือที่ TUC/H/REG/391/2562 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562) 
เมื่อพิจารณาจากหลักการประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ตามที่ส านักงาน กสทช. น าเสนอแล้ว การก าหนด

ราคาของการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่เหมาะสมควรมีค่าสูงสุดเท่ากับ 15,940 ล้านบาทเท่านั้น  
 ตามที่ส านักงาน กสทช. ได้ชี้แจงหลักการประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ พร้อมทั้งมูลค่าและราคาค่าคลื่น
ความถี่ได้จากผลการศึกษาในการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมานั้น 

 
 
- ส านักงาน กสทช. จะเปิดเผยวิธีการก าหนดราคา
ทางเว็บไซต์ในโอกาสต่อไป 
- ส านักงาน กสทช. ได้ค านึงถึงประเด็น cost saving 
ซึ่งเป็นพารามิเตอร์หนึ่งมาประกอบการประเมิน
มูลค่าคลื่น 700 MHz โดยในส่วนของ cost saving 
ส านักงาน กสทช. ได้ประเมินด้วยหลักการเดียวกัน
กับที่ใช้ประเมินมูลค่าคลื่น 900 MHz ที่น าออก
ประมูลเมื่อปี 2558 นอกจากนี้ ยังได้สัมภาษณ์ทั้ง
ผู้ผลิตอุปกรณ์ ผู้ประกอบการ และบริษัทหลักทรัพย์
เพื่อน าข้อมูลมาประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว 
- ส าหรับในส่วนของการใช้ค่ากึ่งกลางพิสัยเป็นค่า
กลางแทนที่การใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตนั้น ส านักงาน 
กสทช. ได้ทดสอบสมมติฐานทางสถิติแล้ว เมื่อ
ค านึงถึงจ านวนของข้อมูลในการค านวณค่ากลางและ
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ประเด็น ความเห็น ความเห็นส านักงาน กสทช. 
บริษัทฯ มีข้อสังเกตว่าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามูลค่าคลื่นขนาด 2x5 MHz ด้วยวิธีต่างๆ ได้ผลการศึกษาดังต่อไปนี้ 

วิธีการประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ มูลค่าคลื่นความถี่ (ล้านบาท) 
Full Enterprise 12,413 
International Benchmarking 
(Relative Value) 

12,027 

International Benchmarking 
(Absolute Value) 

6,327 

Econometrics 5,556 
Cost Reduction  0 

 โดยส านักงาน กสทช. ชี้แจงว่ามูลค่าคลื่นความถี่ที่ใช้วิธีพิจารณามุมมองทางธุรกิจ (Full Enterprise 
และ Cost Reduction) นั้นจะใช้เพียงเพื่อก าหนดเพดานของช่วงมูลค่าคลื่นและราคาตั้งต้นที่เป็นไปได้เท่านั้น 
โดยการก าหนดมูลค่าคลื่นความถี่ในคร้ังนี้เป็นการพิจารณามูลค่าคลื่นที่ได้จากวิธีเปรียบเทียบกับต่างประเทศแบบ
มูลค่าสัมพัทธ์ (International Benchmarking - Relative Value) วิธีเปรียบเทียบกับต่างประเทศแบบมูลค่า
สัมบูรณ์ (International Benchmarking - Absolute Value) และวิธีเศรษฐมิติ (Econometrics) โดยการหาค่า
กลางทางสถิติ ซึ่งส านักงาน กสทช. เลือกใช้ค่ากึ่งกลางพิสัย (Mid-range value) เนื่องจากมูลค่าคลื่นความถี่ที่ได้
จากการค านวณทั้ง 3 วิธีมีค่าใกล้เคียงกัน ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าค่ากึ่งกลางพิสัยเป็นค่ากลางทางสถิติที่มีความ
อ่อนไหวสูงเนื่องจากเป็นการพิจารณาเพียงค่าสูงสุดและค่าต่ าสุดของข้อมูลเท่านั้น บริษัทฯ จึงเห็นว่าในการ
พิจารณาค่ากลางทางสถิติเพื่อน ามาใช้แทนมูลค่าคลื่นความถี่ควรใช้วิธีค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic mean) ซึ่ง
เป็นวิธีที่ใช้ข้อมูลทั้งหมดมาค านวณเป็นวิธีการหาค่ากลางทางสถิติที่เหมาะสมกว่า  

 ซึ่งหากใช้วิธีค่าเฉลี่ยเลขคณิตแล้ว คลื่นความถี่ขนาด 2x5 MHz จะมีมูลค่าเท่ากับ 7,970 ล้านบาท 
ดังนั้น การก าหนดราคาของการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ขนาด 2x10 MHz ในครั้งนี้ ควรมีมูลค่าสูงสุดที่ 15,940 
ล้านบาทเท่านั้น ทั้งนี้ ในการก าหนดราคาของการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ บริษัทฯ ขอให้พิจารณาเหตุผลที่
บริษัทฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับคุณสมบัติของคลื่นความถี่ที่จะสามารถน าคลื่นความถี่ไปใช้ประโยชน์ และแนวโน้มราคา
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ในต่างประเทศ รวมถึงปัจจัยเร่ืองคลื่นรบกวนจากต่างประเทศที่อาจ
ส่งผลต่อการให้บริการในบางพื้นที่ตามที่ได้ชี้แจงข้างต้น ประกอบด้วย 

- คุณวีณา  จ่างเจริญ (แสดงความเห็นในที่ประชุม) 
ขอให้ชี้แจงว่าราคาที่ตั้งมีความสัมพันธ์กับจ านวนงวดในการผ่อนช าระหรือไม่ และส่วนที่ท าให้ราคาสูงขึ้น

ค่าความโด่งของข้อมูล (kurtosis) ซึ่งมีลักษณะเป็น
negative excess kurtosis (platykurtic) ในกรณี
ที่จ านวน n = 3 นั้น ค่ากึ่งกลางพิสัย (Mid-range 
value) มีความเหมาะสมกว่าการใช้วิธีค่าเฉลี่ยเลข
คณิต (Arithmetic mean) 
 



หน้า 18 

ประเด็น ความเห็น ความเห็นส านักงาน กสทช. 
เป็นเพราะจ านวนงวดหรือไม่ รวมทั้งเสนอให้เปิดเผยข้อมูลการค านวณราคาว่าได้พิจารณาปัจจัยใดบ้าง 

3.2 ความเหมาะสมของการก าหนดงวดและระยะเวลาการช าระเงินค่าคลื่นความถี่ 
(1) เห็นด้วยกับข้อก าหนด - - 
(2) ไม่เห็นด้วยกับข้อก าหนด ผู้ประกอบการ 

1) บจ. ดีแทค ไตรเน็ต  
- คุณนฤพนธ์ รัตนสมาหาร (หนังสือที่ DTN.RS-NBTC/121/2562 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562) 

(1) ควรแบ่งช าระค่าคลื่นความถี่ให้เท่าๆ กันตลอดอายุใบอนุญาต และขอเสนอแบ่งค่าคลื่นความถี่
ออกเป็น 15 งวดเท่า ๆ กันตลอดอายุใบอนุญาต 15 ปี 

(2) ก าหนดการช าระค่าคลื่นความถี่งวดที่ 1 ตามร่างประกาศฯ ยังไม่ชัดเจน และขอเสนอให้ปรับ
ข้อความในร่างประกาศ ข้อ 8 ที่ก าหนดให้ช าระค่าคลื่นความถี่งวดที่ 1 ภายใน 15 วันก่อนวันเริ่มต้นอายุ
ใบอนุญาตให้มึความชัดเจนมากข้ึน  ดังนี้ 

“ข้อ 8 การช าระค่าคลื่นความถี่ 
(1) ผู้ได้รับใบอนุญาตมีสิทธิ………  ดังนี้ 

งวดที่หนึ่ง ช าระเงินค่าคลื่นความถี่ร้อยละสิบของราคาการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และ
จัดส่งหนังสือค้ าประกันจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติสถาบันการเงิน พ.ศ. 
2551 เพื่อค้ าประกันการช าระเงินค่าคลื่นความถี่ส่วนที่เหลือ ภายในไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
แจ้งก่อนวันเริ่มต้นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ทั้งนี้ ส านักงาน กสทช. จะมีหนังสือแจ้งก าหนด
วันเร่ิมต้นการอนุญาตล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามเก้าสิบวัน”  

- คุณพิชิต  แก้วมาคูณ (แสดงความเห็นในที่ประชุม) 
เห็นว่าข้อก าหนดการช าระค่าคลื่นความถี่มีความซับซ้อน โดยการที่ก าหนดว่าส านักงาน กสทช . จะมี

หนังสือแจ้งวันเร่ิมต้นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ส านักงาน กสทช. 
จะแจ้งเมื่อใด และหากมีจุดประสงค์ให้ผู้ประกอบการช าระเงินงวดที่ 1 ก่อนได้สิทธิใช้คลื่นความถี่ ควรมีการ
ก าหนดไปเลยว่าให้ช าระเงินก่อนได้รับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 15 วัน โดยจะมีการแจ้งล่วงหน้าตามร่าง
ประกาศฯ 
2) บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น  

- คุณจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ (หนังสือที่ TUC/H/REG/391/2562 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562) 
ขอเสนอให้ปรับปรุงรูปแบบการช าระเงินค่าคลื่นความถี่ที่มีความยืดหยุ่นมากข้ึน โดยก าหนดทางเลือกให้ผู้

ขอรับใบอนุญาตแจ้งความประสงค์ในการเลือกช าระเงินได้  

 
 
- ยืนยันตามข้อก าหนดเดิม การก าหนดเงื่อนไข
เกี่ยวกับการช าระเงินค่าคลื่นความถี่ ส านักงาน 
กสทช. พิจารณาก าหนดโดยค านึงถึงความเหมาะสม
ของบริบทอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย และ
ค านึงถึงความสอดคล้องกับมาตรการแก้ไขปัญหา
ก า ร ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร โ ท ร ทั ศ น์ แ ล ะ กิ จ ก า ร
โทรคมนาคม ตามค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 4/2562   
- น าความเห็นที่ได้รับไปปรับปรุงระยะเวลาในการ
แจ้งการเริ่มต้นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และ
ก าหนดเวลาการช าระเงินงวดที่ 1 
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ประเด็น ความเห็น ความเห็นส านักงาน กสทช. 
 บริษัทฯ ขอเรียนว่าคลื่นความถี่เป็นทรัพยากรต้นน้ าที่จ าเป็นต่อการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ดังนั้น การ
วางแผนเพื่อให้ได้มาซึ่งคลื่นความถี่ที่เหมาะสมในการน าไปให้บริการจึงเป็นปัจจัยส าคัญต่อการประกอบกิจการ
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ดี เนื่องจากในปัจจุบันผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้รับสิทธิในการขอรับ
จัดสรรคลื่นย่าน 700 MHz ในครั้งนี้ทั้ง 3 รายต่างมีภาระค่าคลื่นความถี่ที่ค้างช าระต่อ กสทช. ทุกรายแตกต่างกัน
ไป ในขณะที่ในอนาคตอันใกล้ กสทช. ก็ก าลังพิจารณาน าคลื่นความถี่ย่านอื่นๆ มาจัดสรรเพิ่มเติมอีกด้วย บริษัทฯ 
เห็นว่าหากผู้ประกอบการมีทางเลือกในการบริหารต้นทุนค่าคลื่นความถี่ที่เหมาะกับสถานะทางการเงินของตน ก็
จะท าให้ผู้ประกอบการมีก าลังในการบริหารโครงข่าย สามารถน านวัตกรรมใหม่ๆ มาให้บริการแก่ประชาชนชาว
ไทย ในขณะที่รัฐเองก็ยังคงมีรายได้จากการจัดสรรคลื่นคงเดิม 

บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ปรับปรุงรูปแบบการช าระเงินค่าคลื่นความถี่ที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยก าหนด
ทางเลือกให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแจ้งความประสงค์ในการเลือกช าระเงิน คือ แบ่งช าระ 5 งวด หรือแบ่งช าระ 10 
งวด หรือแบ่งช าระ 15 งวด 

- คุณจอย  รักษาพราหมณ์ (แสดงความเห็นในที่ประชุม) 
ตามที่ ร่างประกาศฯ ก าหนดว่าส านักงาน กสทช. จะมีหนังสือแจ้งวันเริ่มต้นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่

ย่าน 700 MHz ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และให้ผู้ขอรับใบอนุญาตช าระเงินภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้ง นั้น หากมีการแจ้งก่อนเพียง 30 วัน จะท าให้ผู้ขอรับใบอนุญาตจะมีเวลา 15  วันในการเตรียมเงิน
ค่าความถี่ของงวดที่หนึ่ง และหนังสือค้ าประกัน ซึ่งระยะเวลาค่อนข้างมีความกระชั้นชิด เมื่อเปรียบเทียบกับการ
จัดสรรคลื่นความถี่ในอดีตทั้งในย่าน 2100 MHz 1800 MHz และ 900 MHz ที่ผู้รับใบอนุญาตมีระยะเวลา 90 
วัน ดังนั้น เห็นว่าอาจปรับแก้ร่างประกาศฯ เป็นส านักงาน กสทช. จะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน และให้ผู้
ขอรับใบอนุญาตช าระเงินก่อนได้รับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไม่น้อยกว่า 15 วัน ซึ่งจะท าให้ผู้ขอรับใบอนุญาต
มีเวลาอย่างน้อย 75 วันในการเตรียมเงินค่าความถี่ของงวดที่หนึ่ง และหนังสือค้ าประกัน 

- คุณวีณา  จ่างเจริญ (แสดงความเห็นในที่ประชุม) 
เสนอให้พิจารณายืดหยุ่นเร่ืองของงวดการช าระ โดย (1) อาจจะท าเป็นทางเลือก เช่น ระบุว่าหากแบ่งงวด

ช าระเป็น 5 งวด 10 งวด 14 งวด 15 งวด จะมีราคาคลื่นความถี่เท่าใด เนื่องจากผู้ประกอบการแต่ละรายมีภาระ
ทางการเงิน ภาระด้านคลื่นความถี่ รวมทั้งความคิดเห็นในการแบ่งช าระงวดที่แตกต่างกัน และในอนาคต กสทช . 
อาจจะน าคลื่นความถี่มาประมูลหรือจัดสรรเพิ่มเติม ซึ่งผู้ประกอบการต้องเตรียมเงินส่วนหนึ่งเพื่อน าไปใช้ในการ
ขอรับใบอนุญาต (2) ยืดหยุ่นเร่ืองหนังสือค้ าประกัน ซึ่งค้ าประกันการช าระค่าคลื่นความถี่ส่วนที่เหลือ เนื่องจากใน
ปัจจุบันและในอนาคต ภาระทางการเงินของผู้ประกอบการอาจจะเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz มี
ระยะเวลาการอนุญาต 15 ปี และแบ่งการช าระเงินออกงวดเป็น 10 งวด หากมีผู้ประกอบการใดไม่มาช าระเงิน
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ประเด็น ความเห็น ความเห็นส านักงาน กสทช. 
ตามที่ก าหนด กสทช. สามารถน าคลื่นความถี่นั้นไปจัดสรรได้ในอีก 1-2 ปี ข้างหน้า และจะได้เงินในอนาคตมาใช้
ในการน าคลื่นความถี่ไปใช้ประโยชน์ ดังนั้น  ขอยกตัวอย่างว่าอาจไม่ต้องวางหนังสือค้ าประกัน เพื่อค้ าประกันการ
ช าระค่าคลื่นความถี่ส่วนที่เหลือ 
3)  บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค  

- คุณวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร (หนังสือที่ BRD.AWN 0217/2562 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562) 
(1) ส าหรับการช าระค่าคลื่นความถี่งวดที่หนึ่ง ตามข้อ 8 ที่ก าหนด ให้ผู้ขอรับใบอนุญาต ช าระเงินค่า

คลื่นความถี่ร้อยละสิบของราคาการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และจัดส่งหนังสือค้ าประกันจากสถาบันการเงิน
ประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 เพื่อค้ าประกันการช าระเงิน
ค่าคลื่นความถี่ส่วนที่เหลือ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งวันเริ่มต้นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 
ย่าน 700 MHz ทั้งนี้ ส านักงาน กสทช. จะมีหนังสือแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นั้น 

บริษัทฯ เห็นว่า ควรมีการก าหนดวันช าระงวดแรกให้ชัดเจน โดยไม่น าไปผูกกับวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
วันเร่ิมต้นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ แต่ให้ก าหนดจากวันเร่ิมต้นการอนุญาตแทน โดยบริษัทฯ ขอเสนอให้มีการ
ก าหนดวันช าระค่าคลื่นความถี่งวดที่หนึ่ง 7 วันก่อนวันเร่ิมต้นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ โดยระยะเวลาดังกล่าว 
บริษัทฯ เทียบเคียงจากการจัดสรรคลื่นความถี่ก่อนหน้า ซึ่งบริษัทฯ จะสามารถใช้คลื่นความถี่ได้ ภายหลังจาก
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการด าเนินการก่อนรับใบอนุญาตครบถ้วนประมาณ 7 วัน 

(2) ส าหรับการแบ่งการช าระค่าคลื่นความถี่ออกเป็น 10 งวด ในระยะเวลา 10 ปี ตามข้อ 8 นั้น 
ตามที่บริษัทฯ ได้ให้เหตุผลไว้แล้วว่ากว่าบริษัทฯ จะสามารถน าความถี่ย่าน 700 MHz มาให้บริการ

โดยเทคโนโลยี 5G ได้อย่างเต็มรูปแบบก็ต้องใช้เวลาอีก 3 - 4 ปี ดังนั้น บริษัทจึงใคร่ขอเสนอ กสทช. ให้ท าการ 
(2.1) ขยายระยะเวลาใบอนุญาตไปอีก 3 ปี ให้จบที่ 18 ป ีหรือ 
(2.2) ขยายระยะเวลาการช าระค่าคลื่นความถี่จาก 10 ปี เป็น 13 ปี โดยแบ่งการช าระค่าคลื่น

ความถี่ออกเป็น 10 งวด โดยอาจก าหนดให้ช าระงวดแรกก่อนเร่ิมให้บริการ งวดที่ 2 ในปีที่ 3 และ งวดที่ 3 ในปีที่ 
5 เป็นต้น หรือ 

(2.3) ขยายระยะเวลาการช าระค่าคลื่นความถี่เป็น 13 ปี และแบ่งงวดการช าระเงินเป็น 13 งวดเป็น
อย่างน้อย โดยทั้งสามเงื่อนไขนั้น ก็เพื่อเกิดความเป็นธรรมต่อบริษัทฯ ในการเสียโอกาสทางธุรกิจ 5G และ
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ ม.44 
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ประเด็น ความเห็น ความเห็นส านักงาน กสทช. 
(3) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 1) บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น  

- คุณจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ (หนังสือที่ TUC/H/REG/391/2562 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562) 
(1) ขอเสนอให้ผ่อนคลายเงื่อนไขการวางหนังสือค้ าประกัน โดยก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตย่าน 700 MHz 

สามารถใช้หนังสือค้ าประกันที่ผู้รับใบอนุญาตได้วางไว้ส าหรับการช าระเงินค่าคลื่นความถี่ตามใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืน่
ความถี่ย่าน 900 MHz   
 จากร่างประกาศฯ ข้อ 8 (1) ที่ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตช าระเงินค่าคลื่นความถี่ในแต่ละงวดพร้อม
จัดส่งหนังสือค้ าประกันการช าระเงินค่าคลื่นความถี่ส่วนที่เหลือด้วยนั้น บริษัทฯ ขอเรียนว่าการจัดสรรคลื่นความถี่
ย่าน 700 MHz ในครั้งนี้ เป็นการจัดสรรที่ก าหนดผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการจัดสรรที่ชัดเจน โดยต้องเป็นผู้รับใบอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ซึ่งผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวเป็นผู้ประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายหลักของ
ประเทศไทยและมีบริษัทแม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ทั้งนี้ หากเกิดการ
ไม่ช าระค่าคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz แล้ว จะส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจของ
ผู้ประกอบการรายนั้น ๆ ทั้งในด้านการเงินและความเชื่อมั่นต่อการประกอบธุรกิจในภาพรวมของบริษัทและบริษัท
แม่เป็นอย่างมาก เช่น ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ ความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการและผู้ถือหุ้น เป็นต้น จากเหตุผล
ดังกล่าวข้างต้น ผู้รับใบอนุญาตทุกรายย่อมจะได้พยายามจัดหาเงินเพื่อช าระค่าคลื่นความถี่ให้ได้อย่างครบถ้วน 
โดยไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องวางหนังสือค้ าประกันแต่อย่างใด  

ทั้งนี้ หากยังคงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือค้ าประกันแล้ว บริษัทฯ เห็นว่า
เนื่องจากเงื่อนไขการขยายระยะเวลาการช าระเงินค่าคลื่นความถี่ตามใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 
เกี่ยวเนื่องกับการเข้ารับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในค าสั่ง คสช. ที่ 
4/2562 เร่ือง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ 
กสทช. พิจารณาก าหนดเงื่อนไขการวางหนังสือค้ าประกันส าหรับการช าระเงินค่าคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz โดย
ให้ถือเอาหนังสือค้ าประกันส าหรับการช าระค่าคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ที่ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 
900 MHz ได้วางไว้แล้ว หรือที่จะได้วางใหม่ตามจ านวนเงินและงวดการช าระเงินค่าคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz 
ตามค าสั่ง คสช. ที่ 4/2562 เป็นหนังสือค้ าประกันส าหรับการช าระเงินค่าคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ด้วย โดยไม่
ต้องวางหนังสือค้ าประกันต่อส านักงาน กสทช. เพิ่มเติม แต่อย่างใด และหากเกิดกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่ช าระค่า
ค่าคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz แล้ว ก็ให้บังคับช าระหนี้เอาจากหนังสือค้ าประกันส าหรับการช าระค่าคลื่นความถี่
ย่าน 900 MHz ได้ เนื่องจากวงเงินหนังสือค้ าประกันการช าระค่าคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ที่ผู้ประกอบกิจการ
ได้วางไว้แล้วในจ านวนวงเงินที่ครอบคลุมจ านวนเงินค่าคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz แล้ว 

 

 
 
- ยืนยันตามข้อก าหนดเดิม เนื่องจากหนังสือค้ า
ประกันคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz เป็นการค้ า
ประกันมูลหนี้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz เท่านั้น 
เป็นการค้ าประกันมูลหนี้คนละก้อน ที่ก าหนด
จ านวนเงินค้ าประกันการช าระเงินค่าคลื่นความถี่แต่
ละย่านความถี่ที่มีมูลค่าแตกต่างกัน   
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ประเด็น ความเห็น ความเห็นส านักงาน กสทช. 
(2) ขอเสนอให้ปรับปรุงเงื่อนไขของหนังสือค้ าประกันโดยไม่จ ากัดเฉพาะหนังสือค้ าประกันจากสถาบัน

การเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 เท่านั้น 
 บริษัทฯ ขอเรียนว่าบริการโทรคมนาคมจัดเป็นโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศตาม
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีส่วนส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในยุค
ปัจจุบัน และคงปฏิเสธไม่ได้ว่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นบริการที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน
เป็นอย่างมาก คลื่นความถี่ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญต่อการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้งในแง่คุณภาพการให้บริการ 
(Quality of service) และการน าเสนอนวัตกรรมและบริการใหม่ๆ แก่สังคม ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จึงมี
ความจ าเป็นต้องมีคลื่นความถี่ที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่อรองรับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการจ านวนมาก และเพื่อ
รองรับการให้บริการด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะท าให้ความสามารถในการแข่งขันของประเทศเทียบเท่าประเทศ
ผู้น าด้านเศรษฐกิจได้ด้วย ส่งผลให้แนวโน้มความต้องการใช้งานคลื่นความถี่ส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มี
สูงขึ้น นั่นคือผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่อมมีความจ าเป็นต้องใช้เงินลงทุนอีกเป็นจ านวนมากในการประมูลคลืน่
ความถี่เพื่อน ามาให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการด้วยเทคโนโลยี 5G ที่จ าเป็นต้องมีคลื่นความถี่ปริมาณ
มากในการให้บริการ  

บริษัทฯ ขอเรียนว่าการก าหนดประเภทหนังสือค้ าประกันของผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นว่าต้องมาจาก
สถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 เท่านั้น เป็น
ข้อจ ากัดด้านการบริหารจัดการทางการเงินและเป็นการลดทอนศักยภาพในการลงทุนของผู้ประกอบการ บริษัทฯ 
จึงขอเสนอให้ส านักงาน กสทช. พิจารณาเงื่อนไขการวางหนังสือค้ าประกันใหม่ของผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ในทุกกรณี ให้สามารถใช้หนังสือค้ าประกันจากสถาบันการเงินต่างประเทศได้ด้วย โดยส านักงาน กสทช . 
สามารถก าหนดเงื่อนไขของหนังสือค้ าประกันดังกล่าวด้วยการก าหนดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงินที่
เทียบเท่ากับสถาบันการเงินหลักของประเทศไทยหรืออันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ BBB+ ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงขอให้ส านักงาน กสทช. พิจารณาเพิ่มเงื่อนไขของหนังสือค้ าประกันเป็นหนังสือค้ า
ประกันจากสถาบันการเงินต่างประเทศที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันจัดอันดับชั้นน าของโลกให้
มีระดับความน่าเชื่อถือไม่น้อยกว่าสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบัน
การเงิน พ.ศ. 2551 ห้าอันดับแรกของประเทศไทย หรือ หนังสือค้ าประกันจากสถาบันการเงินต่างประเทศที่ได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันจัดอันดับชั้นน าของโลก ไม่น้อยกว่า BBB+ หรือเทียบเท่าได้ เพื่อให้ผู้
ประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถบริหารจัดการด้านการเงินได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น และเพิ่มศักยภาพในการประกอบกิจการเพื่อรองรับการการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมในอนาคตได้ 

- ยืนตามข้อก าหนดเดิม เนื่องจากการก าหนดให้ผู้
ขอรับใบอนุญาตใช้หนังสือค้ าประกันจากสถาบัน
การ เ งิ นประ เภทธุ รกิ จ ธนาคารพาณิชย์ ตาม
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 
หมายความถึง ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ธุรกิจเงินทุน 
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์และหมายรวมถึง การประกอบ
ธุรกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ทั้งนี้ ได้รวมถึง
สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ภายใต้การ
ก ากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยแล้ว 
และข้อก าหนดดังกล่าวมีความสอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างไรก็ตาม กรณีที่
เสนอให้ใช้หนังสือค้ าประกันจากสถาบันการเงิน
ต่างประเทศ หากเกิดเหตุกาณ์ผิดช าระหรือไม่ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไข จะมีภาระด้านค่าใช้จ่ายที่สูง ในการ
บังคับคดีในต่างประเทศ 
- ผู้ขอรับใบอนุญาตสามารถใช้หนังสือค้ าประกันของ
บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์
และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดย
อนุโลม ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
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ประเด็น ความเห็น ความเห็นส านักงาน กสทช. 
2) บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค  

- คุณวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร (หนังสือที่ BRD.AWN 0217/2562 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562) 
ส าหรับการคืนหนังสือค้ าประกันการขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz จ านวนเงิน 880,000,000 

บาท (แปดร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน) นั้น เนื่องจากร่างประกาศฯ มีการระบุในข้อ 8(3) ว่า ในการช าระเงินค่า
คลื่นความถี่งวดที่หนึ่ง ให้ส านักงาน กสทช. น าหลักประกันการจัดสรรคลื่นความถี่ของผู้ขอรับใบอนุญาตแต่ละราย
มาช าระเป็นเงินค่าคลื่นความถี่ก่อน แต่ไม่มีการระบุกรณีที่มีการวางหลักประกันเป็นหนังสือค้ าประกันจากสถาบัน
การเงินว่าจะได้รับคืนเมื่อใด   

- คุณสุเทพ เตมานุวัตร์ (แสดงความเห็นในที่ประชุม)  
ขอสนับสนุนคุณวีณา  จาก True Move H ในเรื่องที่ไม่จ าเป็นต้องวางหนังสือค้ าประกัน เพื่อค้ าประกัน

การช าระค่าคลื่นความถี่ส่วนที่เหลือ นอกจากนี้ การจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz เป็นการช่วยเหลือดิจิตอล
ทีวีตาม ม.44  ในอนาคตหากโทรคมนาคมเกิดปัญหา จะไม่มี ม.45 ออกมาช่วยเหลือ จึงเสนอว่าให้เปิดโอกาสให้
ผู้ประกอบการคืนใบอนุญาตได้ และยุติการช าระเงินในกรณีที่ธุรกิจไปต่อไม่ได้ 

 
- กรณีที่มีการวางหลักประกันเป็นหนังสือค้ าประกัน
จากสถาบันการเงิน ส านักงาน กสทช. มีกระบวนการ
ในการตรวจสอบและขออนุมัติคืนหนังสือค้ าประกัน
ดังกล่าวไม่เกิน 5 วันท าการ  
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4. กระบวนการอนุญาต 
 4.1 การพิจารณาอนุญาต 
  4.1.1 ความเหมาะสมของข้อก าหนดการวางหลักประกนัการประมลูเป็นจ านวนเงิน 880 ล้านบาท   
 4.2 เงื่อนไขที่ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีสทิธิในการได้รับอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่จะต้องการด าเนินการก่อนรับใบอนุญาต 
  4.2.1 ความเหมาะสมของข้อก าหนดและระยะเวลาในการด าเนินการตามเงื่อนไขที่ผู้ขอรับใบอนญุาตจะต้องด าเนนิการก่อนรับใบอนญุาต 

4.2.2  ความเหมาะสมของการก าหนดการรับผิดกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาต ไม่ด าเนนิการตามเงือ่นไขก่อนรับใบอนุญาตให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 

ประเด็น ความเห็น ความเห็นส านักงาน กสทช. 
4.1 การพิจารณาอนุญาต 
4.1.1 ความเหมาะสมของข้อก าหนดการวางหลักประกันการประมูลเป็นจ านวนเงิน 880 ล้านบาท 
(1) เห็นด้วยกับข้อก าหนด ผู้ประกอบการ 

1) บจ. ดีแทค ไตรเน็ต  
- คุณนฤพนธ์ รัตนสมาหาร (หนังสือที่ DTN.RS-NBTC/121/2562 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562) 

เห็นด้วย 

- 

(2) ไม่เห็นด้วยกับข้อก าหนด - - 
(3) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ - - 
4.2 เงื่อนไขที่ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีสิทธิในการได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่จะต้องการด าเนินการก่อนรับใบอนุญาต 
4.2.1 ความเหมาะสมของข้อก าหนดและระยะเวลาในการด าเนินการตามเงื่อนไขที่ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องด าเนินการก่อนรับใบอนุญาต 
(1) เห็นด้วยกับข้อก าหนด - - 
(2) ไม่เห็นด้วยกับข้อก าหนด ผู้ประกอบการ 

1)  บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น 
- คุณจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ (หนังสือที่ TUC/H/REG/391/2562 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562) 

เสนอให้ปรับปรุงรูปแบบและระยะเวลาการแจ้งวันเริ่มต้นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และการช าระค่า
คลื่นความถี่งวดที่ 1 โดยการก าหนดให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่อนวันเริ่มต้น
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และให้ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีสิทธิช าระเงินค่าคลื่นความถี่งวดที่ 1 ก่อนวันเริ่มต้นการ
อนุญาตฯ ไม่น้อยกว่า 15 วัน  
 เนื่องจากข้อก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการก่อนรับใบอนุญาตตามร่างประกาศฯ มีผลให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตมีเวลาเพียง 15 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งวันเริ่มต้นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในการเตรียม

 
 
-  น าความเห็นที่ได้รับไปประกอบการพิจารณาใน
การแจ้งก าหนดการเริ่มต้นการอนุญาตของชุดคลื่น
ความถี่ที่พร้อมกัน โดยจะมีหนังสือแจ้งวันเริ่มต้นการ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ล่วงหน้าไม่
น้อยกว่าเก้าสิบวัน 
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ประเด็น ความเห็น ความเห็นส านักงาน กสทช. 
เอกสารหลักฐานต่างๆ รายละเอียดตามข้อ 9 ของร่างประกาศฯ ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าเป็นระยะเวลาที่สั้นและกระชั้น
ชิดเกินไปในการจัดเตรียมค่าคลื่นความถี่และหนังสือค้ าประกัน ประกอบกับหากมีปัจจัยใดๆ ส่งผลให้วันเริ่มต้น
การอนุญาตมีการเปลี่ยนแปลง การเตรียมเอกสารหลักฐานดังกล่าวก็จะยิ่งมีความไม่แน่นอนและอาจไม่สามารถ
ด าเนินการล่วงหน้าได้  

นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบกับประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลในย่านต่าง ๆ ที่ผ่านมา ก็มีการก าหนดระยะเวลาดังกล่าวไว้ที่ 90 
วันนับจากวันที่ผู้ขอรับใบอนุญาตได้รับหนังสือแจ้งว่าเป็นผู้ชนะการประมูล   

บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับระยะเวลาในการด าเนินการตามเงื่อนไขที่ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตจะต้องการด าเนินการก่อนรับใบอนุญาต โดยก าหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินการตามเงื่อนไขก่อน
รับใบอนุญาต ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันเร่ิมต้นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ โดยส านักงาน กสทช. จะมี
หนังสือแจ้งวันเร่ิมต้นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน 

 

(3) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ - - 
4.2.2  ความเหมาะสมของการก าหนดการรับผิดกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาต ไม่ด าเนินการตามเงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาตให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
(1) เห็นด้วยกับข้อก าหนด - - 
(2) ไม่เห็นด้วยกับข้อก าหนด 1) บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น 

- คุณจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ (หนังสือที่ TUC/H/REG/391/2562 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562) 
เสนอให้ปรับปรุงการก าหนดค่าเสียหายในข้อ 9 (3) (3.1) และ (3.2) ของร่างประกาศฯ   
ตามร่างประกาศฯ ข้อ 9 (3) (3.1) ซึ่งก าหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนรับ

ใบอนุญาตให้ถูกต้อง จะต้องชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นจ านวนเงินไม่น้อยกว่า 2,638 ล้านบาท นั้น บริษัทฯ 
เห็นว่าการก าหนดค่าเสียหายเบื้องต้นดังกล่าว เป็นการก าหนดขึ้นโดยมีพื้นฐานแนวคิดและหลักการส าหรับการ
จัดสรรคลื่นด้วยวิธีการประมูลคลื่นความถี่ โดยมีเจตนารมณ์เพื่อป้องกันและลงโทษผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีการ
กระท าในลักษณะเข้ามาปั่นราคาประมูลโดยไม่ได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่อย่างแท้จริง ที่เคยเกิดขึ้นการจาก
ประมูลคลื่นความถี่ในอดีต ซึ่งท าให้เกิดความเสียหายต่อสภาพอุตสาหกรรมกิจการโทรคมนาคมในภาพรวมอย่าง
มาก และก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดสรรคลื่นความถี่ด้วยวิธีการประมูลคลื่นความถี่ใหม่ อย่างไรก็ดี การ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในคร้ังนี้เป็นการจัดสรรคลื่นความถี่ที่มีการก าหนดราคาของการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 
และผู้ที่มีสิทธิขอรับใบอนุญาตไว้ชัดเจน จึงเห็นว่า ในการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในครั้งนี้ ไม่มีความจ าเป็นต้อง
น ามาตรการดังกล่าวมาใช้บังคับกับผู้ขอรับใบอนุญาตแต่อย่างใด  

 

 
- ยืนยันตามข้อก าหนดเดิม เนื่องจากสอดคล้องกับ
การจัดสรรคลื่นความถี่ในครั้งที่ผ่านมา โดยเป็นการ
ก าหนดกลไกให้ผู้ขอรับใบอนุญาตที่เข้ามาขอรับการ
จัดสรรคลื่นความถี่แล้วจะต้องด า เนินการตาม
เงื่อนไขที่ได้รับ 
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ประเด็น ความเห็น ความเห็นส านักงาน กสทช. 
ส าหรับค่าเสียหายในข้อ 9 (3) (3.2) ของร่างประกาศฯ ที่ก าหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องชดใช้ค่าเสียหาย

ที่เกิดจากการด าเนินการเรียกคืนคลื่นความถี่ตามข้อ 10 และข้อ 12 ของค าสั่งหัวหน้า คสช. โดยยังไม่มี
รายละเอียดว่าค่าเสียหายดังกล่าวมีหลักการค านวณอย่างไร จึงเสนอให้ส านักงาน กสทช. ก าหนดหลักการค านวณ
ค่าเสียหายดังกล่าวก่อนด าเนินกระบวนการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ด้วย เพื่อให้ผู้ขอรับใบอนุญาต
ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและเพียงพอประกอบการพิจารณาด าเนินการขอรับใบอนุญาต 

- ส านักงาน กสทช. จะตั้งคณะท างานเพื่อพิจารณา
การชดใช้ค่าเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการ
ด าเนินการดังกล่าวต่อไป ซึ่งหลักการในการพิจารณา
ค่าเสียหายดังกล่าวจะพิจารณาจากผลกระทบและ
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น 

(3) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ผู้ประกอบการ 
1) บจ. ดีแทค ไตรเน็ต  

- คุณนฤพนธ์ รัตนสมาหาร (หนังสือที่ DTN.RS-NBTC/121/2562 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562) 
ผู้ขอรับใบอนุญาตควรได้รับรายละเอียดและทราบขอบเขตมูลค่าความรับผิด และขอให้ กสทช . แจ้ง

รายละเอียดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเรียกคืนคลื่นความถี่ที่อ้างอิงถึงตามข้อ 10 และข้อ 12 ของค าสั่ง
หัวหน้า คสช. ที่ก าหนดไว้ในร่างประกาศข้อ 9 (3) 
2)  บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค  

-   คุณวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร (หนังสือที่ BRD.AWN 0217/2562 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562) 
ส าหรับกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาตให้ถูกต้องและครบถ้วนภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด ตามข้อ 9 (3)  นั้น 
(1) บริษัทฯ มีความเห็นว่า ตามข้อ 9 (3) (3.2) ควรมีการก าหนดค่าเสียหายที่เกิดจากการด าเนินการ

เรียกคืนคลื่นความถี่ตามข้อ 10 และข้อ 12 ไว้เป็นจ านวนที่แน่นอน เนื่องจากผู้ขอรับใบอนุญาตควรมีสิทธิ์ที่จะ
รับทราบค่าเสียหายที่ตนต้องชดใช้ก่อนล่วงหน้า  

(2) บริษัทฯ ขอสอบถามว่าตามข้อ 9 (3) (3.3) “ช าระเงินประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz และเงิน
ประมูลคลื่นความถี่ส่วนเพิ่ม ….” เงินประมูลคลื่นความถี่ส่วนเพิ่มในข้อนี้หมายถึงเงินจ านวนใด และมีมูลค่า หรือ
วิธีค านวณอย่างไร 

 
 
- ส านักงาน กสทช. จะตั้งคณะท างานเพื่อพิจารณา
การชดใช้ค่าเสียหายที่ ได้รับผลกระทบจากการ
ด าเนินการดังกล่าวต่อไป ซึ่งหลักการในการพิจารณา
ค่าเสียหายดังกล่าวจะพิจารณาจากผลกระทบและ
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น 
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5. ระยะเวลาการอนุญาต 
 5.1 ความเหมาะสมในการก าหนดระยะเวลาการอนุญาต 
 

ประเด็น ความเห็น ความเห็นส านักงาน กสทช. 
5.1 ความเหมาะสมในการก าหนดระยะเวลาการอนุญาต 
(1) เห็นด้วยกับข้อก าหนด - - 
(2) ไม่เห็นด้วยกับข้อก าหนด ผู้ประกอบการ 

1)  บจ. ดีแทค ไตรเน็ต  
- คุณนฤพนธ์ รัตนสมาหาร (หนังสือที่ DTN.RS-NBTC/121/2562 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562) 

(1) ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ควรมีระยะเวลานานพอที่จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการลงทุนในระยะยาว 
โดยเฉพาะการลงทุนโครงข่าย 5G ที่ต้องใช้เม็ดเงินลงทุนจ านวนมาก อีกทั้งคาดว่าการใช้งานในระบบ 5G จะ
เร่ิมต้นได้ในระยะเวลาไม่น้อย 2-3 ปีจากปัจจุบัน   

(2) ขอเสนอให้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่มีระยะเวลา 20 ปี 
- คุณพิชิต  แก้วมาคูณ  (แสดงความเห็นในที่ประชุม)  

เสนอให้เพิ่มอายุใบอนุญาตจาก 15 ปี เป็น 20 ปี เนื่องจากหากจะใช้เทคโนโลยี 5G อาจต้องรออีก 3-4 ปี 
รวมทั้งหากน าคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ที่ได้รับการจัดสรรไปใช้กับเทคโนโลยี 4G ในช่วงแรก อาจไม่เกิด
ประโยชน์ในส่วนเพิ่มกับบริษัทฯ เท่าไหร่นัก และบริษัทฯ มุ่งหวังที่จะได้รับผลประโยชน์ส่วนเพิ่มในการให้บริการ 
5G ซึ่งจะเร่ิมต้นจากนี้ 3-4 ปี 
ภาคประชาชน 
1) คุณศุภศิษฏ์ เทียนสุกใส (แสดงความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์) 

เสนอว่ามากกว่า 15 ปี เพราะความไม่แน่นอนสูง ยังไม่มีอุปกรณ์รองรับ 

 
 
- ยืนยันตามข้อก าหนดเดิม เนื่องจากเป็นระยะเวลา
ที่สอดคล้องกับแนวทางการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ส าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลที่ผ่านมา 
ที่ได้ค านึงถึงการพัฒนาของเทคโนโลยีใหม่ และการ
ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ให้
ทันสมัย สอดคล้องกับข้อบังคับวิทยุของสหภาพ
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
 
 

(3) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ - - 
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6. ความเหมาะสมของภาคผนวก 
 6.1 ความเหมาะสมของรายการเอกสารหลักฐานและข้อมูลที่ต้องยืน่ในการขอรับใบอนุญาตแนบทา้ยประกาศ 
 

ประเด็น ความเห็น ความเห็นส านักงาน กสทช. 
6.1 ความเหมาะสมของรายการเอกสารหลักฐานและข้อมูลที่ต้องยื่นในการขอรับใบอนุญาตแนบท้ายประกาศ 
(1) เห็นด้วยกับข้อก าหนด - - 
(2) ไม่เห็นด้วยกับข้อก าหนด - - 
(3) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 1) บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น 

- คุณจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ (หนังสือที่ TUC/H/REG/391/2562 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562) 
    การปรับปรุงถ้อยค าในร่างประกาศฯ  

บริษัทฯ ขอเสนอให้ปรับปรุงถ้อยค าในร่างประกาศฯ ดังนี้ 
(1) ข้อ 9 (2) ซึ่งอ้างอิงเอกสารหลักฐานและข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ในการอนุญาตส าหรับผู้ขอรับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามที่จัดส่งตาม “ข้อ 4” ของภาคผนวกท้ายประกาศ บริษัทฯ มี
ข้อสังเกตว่าภาคผนวกแนบท้ายประกาศมีข้อก าหนดเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานและข้อมูลที่จ าเป็นก าหนดไว้เพียง 
3 ข้อเท่านั้น ดังนั้น จึงเสนอให้พิจารณาปรับปรุงข้อความให้ถูกต้องสอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่แท้จริงของร่าง
ประกาศฯ และเพื่อให้สอดคล้องกับรายการเอกสารหลักฐานฯ ตามภาคผนวกท้ายประกาศ 

(2) ข้อ 1 วรรคสุดท้ายของภาคผนวกท้ายประกาศ ซึ่งก าหนดว่า "...พร้อมช าระเงินค่าคลื่นความถี่ย่าน 
700 MHz งวดที่หนึ่งและผลประโยชน์ส่วนเพิ่ม..." บริษัทฯ ขอเสนอให้ตัดค าว่า “และผลประโยชน์ส่วนเพิ่ม” 
ออก  

(3) ข้อ 2 วงเล็บ 1 และ 3 ของภาคผนวกท้ายประกาศ บริษัทฯ ขอเสนอให้ปรับปรุงถ้อยค าเป็น “ส าเนา
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล” “ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ” และ “ส าเนาข้อบังคับของบริษัทฯ” 
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อ 2.1.1 ของแบบค าขอรับใบอนุญาตแบบที่ 1   

(4) ชื่อแบบค าขอรับใบอนุญาตแบบที่ 3 ที่ระบุไว้ในร่างประกาศฯ ว่า “แบบที่ 3 หนังสือค้ าประกันจาก
ธนาคารซึ่งผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องจัดส่งภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง” ขอเสนอให้เปลี่ยนเป็น 
“แบบที่ 3 หนังสือค้ าประกัน” 

 
- น าความเห็นที่ ได้รับไปประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงร่างประกาศ 
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7. ประเด็นอื่น ๆ 
 

ประเด็น ความเห็น ความเห็นส านักงาน กสทช. 
7. ประเด็นอื่น ๆ 
การรบกวนกันของคลื่นความถี่ ผู้ประกอบการ 

1)  บจ. ดีแทค ไตรเน็ต  
- คุณนฤพนธ์ รัตนสมาหาร (หนังสือที่ DTN.RS-NBTC/121/2562 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562) 

คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ที่จะจัดสรรใช้งานส าหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ อาจถูกรบกวนจากการใช้งาน
ไมโครโฟนไร้สายและผู้ให้บริการโทรทัศน์ซึ่งใช้งานอยู่เดิม กสทช . ควรต้องให้ความมั่นใจต่อผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในแนวทางป้องกัน/แก้ไขปัญหาการรบกวน และมีข้อเสนอแนะและค าถามดังนี้ 

(1) ขอทราบแผนการป้องกัน/แก้ไขปัญหาสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานไมโครโฟนไร้สาย
และผู้ให้บริการโทรทัศน์ ที่อาจมีการใช้งานจากทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน 

(2) ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตมีภาระค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการป้องกัน/แก้ไขปัญหาสัญญาณรบกวน ขอเสนอ
ให้ กสทช. เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

(3) ขอทราบข้อตกลง/แนวทางในการประสานงานแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากผู้ให้บริการโทรทัศน์ระบบ
ดิจิทัลในประเทศเพื่อนบ้าน 

(4) ในกรณีที่มีการรบกวนจากระบบโทรทัศน์ของประเทศเพื่อนบ้าน จะมีแนวทางการประสานงานคลื่น
ความถี่อย่างไร จะมีการยุติการส่งสัญญาณรบกวนจากต้นทางหรือไม่ มีระยะเวลาในการแก้ปัญหานานเพียงใด   

(5) ขอเสนอให้ ส านักงาน กสทช. ประสานงานขอรายละเอียดต าแหน่งที่ตั้งเสาสัญญาณ ก าลังส่ง และ
ความสูงของสายอากาศ ของโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินผลกระทบ
จากสัญญาณรบกวน 

- คุณพิชิต  แก้วมาคูณ (แสดงความเห็นในที่ประชุม)  
ขอสอบถามดังนี้ 
(1) มีแผนที่จะจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz อีก 2x15 MHz เมื่อใด เนื่องจากจะมีประเด็นต่อเนื่อง

ว่า หากมีการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz 2 x 30 ในรอบแรก และการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz 
2 x 15 ในรอบต่อมา จะมีการ reshuffle คลื่นความถี่อย่างไร (ประเด็นนี้ไม่ได้มีการกล่าวถึงในแผนความถี่)  

(2) ในกรณีผู้ได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่ด้านซ้ายสุด ซึ่งมีโอกาสที่จะถูกรบกวนจากทีวีดิจิตอล และมี
การจัดสรรเพิ่มอีก 2x15 MHz จะมีการ reshuffle อย่างไร และหากคลื่นความถี่ด้านซ้ายสุดถูกรบกวนจากทีวี
ดิจิตอล จะมีระยะเวลาแก้ไขอย่างไร  

- ต 
 
- ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile 
Telecommunications-IMT) ย่านความถี่ 703 - 
748/758 - 803 เมกะเฮิรตซ์ ก าหนดเงื่อนไขการใช้
งานคลื่นความถี่ ในกรณีที่ กสทช. ก าหนดให้มีการ
ปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ในย่านความถี่ตามแผน
ความถี่วิทยุนี้ เพื่อให้การใช้งานคลื่นความถี่เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ ผู้
ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ผู้ได้รับจัดสรรคลื่น
ความถี่ หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม 
หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมต้อง
ด าเนินการปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ตามที่ 
กสทช. ก าหนด  
- กรณีการรบกวนระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน 
ส านักงาน กสทช. มีกระบวนการประสานงานคลื่น
ความถี่ตามบริเวณชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน 
ผ่านกลไกการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิค
ว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถี่วิทยุตาม
บริเวณชายแดน (JTC) ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ของ 
กสทช.  ตามมาตรา 27 (14)  และ (15)  ของ
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 
2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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ประเด็น ความเห็น ความเห็นส านักงาน กสทช. 
(3) เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านยังมีการใช้คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ส าหรับทีวีดิจิตอลอยู่ จะรบกวน

คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ส าหรับกิจการโทรคมนาคมทั้ง 3 ใบอนุญาตหรือไม่ และหากมีการรบกวนจะแก้ไข
อย่างไร 

(4) ในกรณีเกิดการรบกวนกันของคลื่นความถี่ ภาระในการรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่าย ทั้งในส่วนของ IMT 
ถูกรบกวน หรือไปรบกวนเครื่องรับของดิจิตอลทีวี เป็นอย่างไร 
2) บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น  

- คุณจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ (หนังสือที่ TUC/H/REG/391/2562 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562) 
(1) เสนอให้ก าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเรื่องการปรับปรุงการใช้คลื่นเพื่อให้ผู้ได้รับอนุญาตสามารถ

ปรับเปลี่ยนช่วงคลื่นความถี่ของผู้รับใบอนุญาตรายเดียวกันให้อยู่ติดกันได้ในอนาคต (Spectrum Reshuffling)  
เนื่องจากในการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ในครั้งนี้เป็นการจัดสรรคลื่นความถี่ขนาด 2x30 

MHz และยังมีคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz อีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่น ามาจัดสรร ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ กสทช. 
หรือส านักงาน กสทช. ก าหนดหลักเกณฑ์การ Reshuffling คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ให้ชัดเจนว่าผู้รับ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ทั้งคลื่นที่ได้รับอนุญาตการจัดสรรในครั้งนี้และคลื่นที่จะได้รับอนุญาต
จากการประมูลในอนาคต สามารถปรับเปลี่ยนช่วงคลื่นให้เป็นช่วงคลื่นความถี่ที่ติดกัน (Continuous spectrum) 
เพื่อให้การใช้งานคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ในอนาคตเป็นการใช้คลื่นความถี่ที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
ต่อผู้บริโภคสูงสุด 

(2) เสนอให้ก าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาการรบกวนการใช้งานคลื่นความถี่ 
ตามที่ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับปัญหาการรบกวนการใช้งานคลื่นความถี่ตามข้อ 1.1 และข้อ 3.1 

ข้างต้น ว่าคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ที่น ามาจัดสรรในครั้งนี้เป็นคลื่นความถี่ที่ไม่เคยน ามาใช้ในการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และในประเทศอื่นยังคงใช้คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ส าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน
ระบบดิจิตอล จึงมีความเป็นไปได้อย่างสูงว่าจะมีปัญหาเรื่องการรบกวนการใช้งานคลื่นความถี่ต่างๆ ซึ่งหากมีการ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในขณะที่ยังมีปัญหาสัญญาณรบกวนจากการใช้งานคลื่นความถี่ระหว่างกิจการแล้ว หรือ
เกิดปัญหาสัญญาณรบกวนการใช้งานคลื่นความถี่ไม่ว่าจากสาเหตุใดๆ แล้ว บริษัทฯ เห็นว่า กสทช . หรือ
ส านักงาน กสทช. ควรให้การสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาสัญญาณรบกวนดังกล่าวในทุกด้าน ทั้งในด้านการเจรจา
ระหว่างผู้ใช้งานคลื่นความถี่ การสนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายส าหรับการติดอุปกรณ์เพื่อป้องกันหรือแก้ไขปัญหาการ
รบกวน หรือการด าเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ใช้งานคลื่นความถี่ทั้งหมดสามารถใช้งานคลื่นความถี่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ เสนอให้มีการระบุข้อก าหนดเกี่ยวกับการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสัญญาณ
รบกวนจากการใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวเพิ่มเติมในร่างประกาศฯ อย่างชัดเจนด้วย 

- กรณีการรบกวนกันระหว่างกิจการโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล คลื่นความถี่ 470 - 
694 เมกะเฮิรตซ์ กับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่
สากล ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ ส านักงาน กสทช. ได้
น าความเห็นที่ได้รับมาประกอบการปรับปรุงร่าง
ประกาศ ข้อ 13 โดยเพิ่มเติมข้อก าหนดในกรณีที่เกิด
ปัญหาการรบกวนกันอย่างรุนแรงระหว่างกิจการ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ในคลื่นความถี่
ย่าน 470 - 694 MHz กับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่
สากล ในคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ส านักงาน 
กสทช. จะเสนอ กสทช. พิจารณาการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการแก้ไขการรบกวนตาม
หลักเกณฑ์และมาตรการเฉพาะจากกองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะตาม
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการใช้คลื่นความถี่ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
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ประเด็น ความเห็น ความเห็นส านักงาน กสทช. 
- ดร. นริศ  รังสีนพมาศ (แสดงความเห็นในที่ประชุม) 

ส าหรับประเด็นเรื่องการรบกวนกันของคลื่นความถี่  ตามแผนความถี่เดิม หลังจากการเรียกคืนคลื่น
ความถี่ จะท าให้คลื่นความถี่ถูกแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ คลื่นความถี่ช่วง 694 - 743  MHz คลื่นความถี่ช่วง 748 
-758 MHz และคลื่นความถี่ช่วง 803 - 806 MHz คลื่นความถี่ด้านขวาสุด 3 MHz น่าจะมีการรบกวนกันของ
คลื่นความถี่ เนื่องจากอยู่ติดกับ downlink ของคลื่นความถี่ที่ใช้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนคลื่นความถี่ที่อยู่ตรง
กลางก็มีแนวโน้มถูกรบกวน แม้ว่าจะมีความกว้าง 10 MHz และคลื่นความถี่ด้านซ้ายมีโอกาสเกิดการรบกวน
เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ เสนอให้ กสทช. ก าหนดแผนการ หรือกฎเกณฑ์ เพื่อเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาว่าจะ
เลือกต าแหน่งของบล็อกคลื่นความถี่ว่าต าแหน่งใดเหมาะสม ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบ ลดต้นทุน และเกิดประโยชน์
สูงสุด และพิจารณาเงื่อนไขในการท า reshuffling 
3)  บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค  

- คุณสุเทพ เตมานุวัตร์ (แสดงความเห็นในที่ประชุม)  
ขอสอบถามว่า กสทช. จะมีมาตรการช่วยเหลืออย่างไร ในกรณีเกิดการรบกวนกันของคลื่นความถี่ พร้อม

ทั้งเสนอให้ กสทช. พิจารณาเยียวยาผู้ประกอบการในกรณีเกิดการรบกวนกันของคลื่นความถี่ โดยอาจจะจัดสรร
งบประมาณหรืออ่ืนๆ ท า guard band หรือด าเนินการอื่น ๆ การจัดสรรคลื่นความถี่อาจจะมีโอกาสเกิด หรือไม่มี
โอกาสเกิดการรบกวนกันของคลื่นความถี่ เนื่องจากการจัดสรรคลื่นความถี่ในครั้งนี้ใช้วิธีการจับฉลากชุดช่วงคลื่น  
ไม่ได้ให้ผู้ประกอบการเสนอราคามากที่สุดเพื่อเลือกต าแหน่งที่ดีที่สุดซึ่งจะท าให้ผู้ประกอบการสามารถก าหนด
ชะตากรรมเองได้บ้าง  

ในสมัยที่บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค ได้ประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz แพงที่สุดในโลก ทั้ง
คณะท างานและบริษัทฯ ได้มีการแจ้งว่าจะมีปัญหาการรบกวนกันของคลื่นความถี่ และบริษัทฯ ได้ประสบปัญหา
ดังกล่าวเป็นเวลา 2 -3 ปี ท าให้ไม่สามารถใช้คลื่นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  
 

อื่น ๆ ผู้ประกอบการ 
1) บจ. ดีแทค ไตรเน็ต  

- คุณนฤพนธ์ รัตนสมาหาร (หนังสือที่ DTN.RS-NBTC/121/2562 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562) 
กสทช. ควรจัดท า Spectrum Roadmap ก่อนการจัดสรรคลื่นความถี่/จัดประมูลคลื่นความถี่ 

- คุณนฤพนธ์ รัตนสมาหาร (แสดงความเห็นในที่ประชุม)  
แม้ว่าบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด มีหนังสือถึงหัวหน้า คสช. เพื่อขอให้พิจารณาขยายงวดการช าระเงิน

คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz แต่ในหนังสือดังกล่าวไม่ได้กล่าวถึงเงื่อนไขว่าบริษัทฯ จะเข้าซื้อคลื่นความถี่ย่านใดๆ 

- L 
 
- ภายหลังแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 4 
มีผลใช้บังคับ ส านักงาน กสทช.จะด าเนินการจัดท า
แผนจัดสรรคลื่นความถี่และน าเสนอ กสทช. เพื่อ
พิจารณาต่อไป 
- เนื่องจากผู้มีคุณสมบัติตามร่างประกาศส านักงาน 
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ประเด็น ความเห็น ความเห็นส านักงาน กสทช. 
เป็นการตอบแทน และการที่รัฐบาล หรือ คสช. ยื่นมือมาแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งที่สมควร เนื่องจากอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมมีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อย่างไรก็ตาม การจัดสรรคลื่นความถี่
ย่าน 700 MHz ในครั้งนี้กลายเป็นเงื่อนไขของผู้ประกอบการในการขยายงวดการช าระเงินคลื่นความถี่ย่าน 900 
MHz ซึ่งในขณะนั้นที่บริษัทฯ เข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz ในราคาแพงที่สุดในโลก เนื่องจากไม่มี
ทางเลือก และมีความจ าเป็นต้องให้บริการต่อเนื่อง 

เห็นว่ากระบวนการต่างๆ ของส านักงาน กสทช. มีความเร่งรีบ จึงเสนอให้ทบทวนทั้งราคาและระยะเวลา
ในการจัดสรรอีกครั้ง ทั้งนี้ ส านักงาน กสทช. ไม่มี spectrum roadmap เพื่อให้ทราบว่าจะมีคลื่นความถี่ใด
ออกมาบ้าง รวมทั้งได้มีการก าหนดให้ผู้ประกอบการแจ้งความประสงค์เข้ารับการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 
MHz ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 หากไม่แจ้งในก าหนดจะหมดสิทธิ และได้มีการก าหนดวันยื่นขอรับจัดสรร
ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ซึ่งใช้เวลาไม่กี่วันเท่านั้น ในขณะที่สิทธิที่จะใช้คลื่นความถี่และปัญหาการรบกวนคลื่น
ความถี่ยังไม่ชัดเจน 
2) บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น  

- คุณจักรกฤษณ์  อุไรรัตน์ (แสดงความเห็นในที่ประชุม) 
เสนอให้ทบทวนน าคลื่นความถี่ที่มีความส าคัญกับประเทศเพื่อที่จะผลักดันให้เกิด 5G มาจัดสรรพร้อมๆ 

กัน เนื่องจากปัญหาเร่ืองการลงทุนในอุปกรณ์ที่ไม่เหมือนกัน หรือน าคลื่นความถี่อ่ืนมาจัดสรรก่อนคลื่นความถี่ย่าน 
700 MHz 
3) บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค  

- คุณสุเทพ เตมานุวัตร์ (แสดงความเห็นในที่ประชุม)  
น าเสนอข้อมูลจาก Global Mobile Service Association ซึ่งตีพิมพ์ในเดือนธันวาคม 2561 ซึ่งระบุว่า

ส าหรับ spectrum band trial 5G นั้น ร้อยละ 39 ได้ทดลองบนคลื่นความถี่ย่าน 3500 MHz ร้อยละ 31  ได้
ทดลองบนคลื่น millimeter (26 GHz, 28 GHz) และร้อยละ 2 ได้ทดลองบนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz 
หมายความว่า คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ยังไม่ได้รับการพิจารณา หรือาจจะอยู่ใน roadmap แต่เนื่องจากเป็น
คลื่นย่านต่ า มีความกว้างของช่วงคลื่นต่ า อาจส่งผลให้ไม่ตอบโจทย์เรื่องเทคโนโลยี 5G และอาจจะเป็นแค่ส่วน
หนึ่งในการเติมเต็มเรื่องความครอบคลุมของพื้นที่  
4) บมจ. ทีโอที  

- คุณภัทรินทร์  ภัทระศิขริน (แสดงความเห็นในที่ประชุม) 
ตามมาตรา 42 ของพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ  ก าหนดให้ กสทช. สามารถจัดสรรคลื่น

ความถี่ได้โดยไม่ต้องด าเนินการประมูล หากน าคลื่นความถี่ดังกล่าวไปใช้เพื่อบริการสาธารณะ เพื่อความมั่นคง 

กสทช. เรื่อง การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับ
กิจการโทรคมนาคม ย่าน 703 - 733/758 - 788 
MHz เป็นผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 
MHz รายเดิม ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการ
อนุญาตในการจัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อการ
ประกอบกิจการ ประกอบกับประเทศไทยมีความ
ครอบคลุมของ โครงข่ ายของสัญญาณในการ
ให้บริการของประชากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 จึง
ไม่ ไ ด้ มี ข้ อก าหนดเรื่ อ ง กา รจั ด ให้มี โ ค รงข่ า ย
โทรคมนาคมเพื่อการประกอบกิจการในร่างประกาศฯ 
- ส าหรับประเด็นเรื่องทีวีดิจิตอล ส านักงาน กสทช. 
ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการก าหนดวิธีการและ
เงื่อนไขการชดเชยตามค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 4/2562 
เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการก าหนดวิธีการและ
เงื่อนไขชดเชยเนื่องจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอล และการทดแทน ชดใช้ และจ่ายค่าตอบแทน 
ผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ 
ตามค าสั่ง คสช. ที่ 4/2562 
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ประเด็น ความเห็น ความเห็นส านักงาน กสทช. 
หรือเพื่อบริการที่ไม่แสวงหาผลก าไร มาตรา 42 ท าให้หน่วยงานรัฐซึ่งไม่มีโอกาสไปประมูลแข่งกับเอกชน เช่น 
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนนโยบายรัฐในการจัดท าโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและความ
มั่นคง และให้บริการเพื่อสังคมอย่างทั่วถึง มีโอกาสได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่ ดังนั้น ขอให้ กสทช. ด าเนินการ
สอดคล้องกับแผนและนโยบายด้านการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน  
โดยไม่มองข้ามคนใดคนหนึ่ง และเปิดกว้างในการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ในส่วนที่เหลือ หรือคลื่น
ความถี่ย่านอื่น ๆ โดยไม่ต้องด าเนินการประมูล เพื่อที่ต้นทุนคลื่นความถี่จะได้ไม่สูงเกินไป และประชาชนทุกกลุ่ม
สามารถเข้าถึงประโยชน์ที่ได้รับจากคลื่นความถี่ หรือจากเทคโนโลยี 5G ด้วย 
5)  บมจ. กสท โทรคมนาคม  

- คุณสรรพชัย หุวะนันทน์ (หนังสือที่ กสท รก.(กร)/542 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562) 
ร่างประกาศฯ ไม่ได้ก าหนดเงื่อนไขการจัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อการประกอบกิจการเช่นเดียวกับ

ประกาศ กสทช. ที่เก่ียวกับหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน  2100 MHz หรือ 1800 MHz หรือ 900 
MHz ที่ก าหนดระยะเวลาการจัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคม และการตรวจสอบการด าเนินการติดตั้งโครงข่ายตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด รวมทั้งไม่มีการก าหนดบทปรับกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ไม่
สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ได้คลื่นไปแล้วแต่ไม่มีการใช้
งานคลื่นความถี่ดังกล่าวซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในการที่จะได้รับบริการจากคลื่นความถี่อันเป็น
ทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) จึงเห็นควรให้
เพิ่มเติมเงื่อนไขการจัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อการประกอบกิจการในร่างประกาศฯ 
6)  บจ. อีริคสัน (ประเทศไทย)  

- ดร. เจษฎา  ศิวรักษ์  (แสดงความเห็นในที่ประชุม) 
เสนอให้พิจารณาดังนี้ 
(1) ออก spectrum roadmap ซึ่งจะแก้ไขเรื่องความผันผวนของประเทศไทยได้ ในกรณีที่ไม่มี 

spectrum roadmap ที่ชัดเจน และผู้ประกอบการทั้งสามรายได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz และ
ปีหน้า กสทช. น าคลื่นความถี่ย่าน 600 MHz มาจัดสรรและมีผู้ประกอบการรายใหม่ได้คลื่นดังกล่าวไป 
ผู้ประกอบการทั้งสามรายจะได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ การบริโภคดาต้าเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นจึงต้องมีการเพิ่มความถี่ใน
ตลาดเพื่อมิให้กระทบกับธุรกิจบรอดแบนด์ และธุรกิจดิจิทัล   

(2) เสนอว่าอาจต้องมีการก าหนด network rollout obligations เพื่อให้มีการสร้างโครงข่ายเพื่อให้
ประชาชนได้ใช้บริการบนคลื่นความถี่นี้  และท าให้การใช้ความถี่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

(3) อาจต้องพิจารณาเรื่อง operating cash flow ของผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่ว่า
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ประเด็น ความเห็น ความเห็นส านักงาน กสทช. 
สามารถลงทุนในการสร้างโครงข่ายได้หรือไม่  หากเราจัดสรรคลื่นความถี่ให้ผู้ประกอบการ โดยที่ผู้ประกอบการมี
ภาระมาก ไปต่อไม่ได้ จะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ  

(4) พิจารณาเรื่อง Mux ที่มีอยู่ 5 แห่ง ว่าจ าเป็นต้องมีหรือไม่ เนื่องจากการที่มี Mux น้อยลง หมายถึง
การใช้ความถี่ได้น้อยลงและอาจจะท าให้มีการใช้งานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งประเด็นนี้อาจเป็นแผนคู่ขนาน
หลังจากการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz 
7) บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จ ากัด (ช่อง ONE) 

- นายเดียว วรตั้งตระกูล (หนังสอืที่ LG-reg./ONETV/016/2562)  
(1) บริษัทสนับสนุนการจัดสรรคลื่นความถี่ครั้งนี้ อย่างไรก็ดี ระยะเวลาการอนุญาตควรสอดคล้องกับ

การเปลี่ยนผ่านการใช้คลื่นความถี่ของทีวีดิจิทัลเพื่อที่ผู้ชมจะได้รับบริการทีวีดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่อง เพราะหาก
ผู้ชมไม่สามารถรับชมช่องทีวีดิจิทัลจะกระทบต่อการประกอบการและการขายโฆษณาของผู้รับใบอนุญาตทีวี
ดิจิทัล  

(2) บริษัทสนับสนุนการจัดสรรคลื่นความถี่ครั้งนี้ เนื่องจากจะเป็นการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อประโยชน์
ทั้งในกิจการโทรคมนาคมและกิจการโทรทัศน์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนใหญ่ อย่างไรก็ดี บริษัทเป็นผู้
ได้รับผลกระทบจากการน าคลื่นความถี่ของบริษัทไปใช้ในการจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ ดังนั้น ส านักงาน กสทช . 
ควรเร่งออกกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่ง คสช. ที่ 4/2562 และเยียวยาความเสียหายของผู้
ให้บริการทีวีดิจิทัลโดยเร็วก่อนการประมูล เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินการต่อไปของทั้งอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมและโทรทัศน์ 

(3) ราคาของการอนุญาตควรครอบคลุมการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ 
ดังนั้น ส านักงาน กสทช. ควรเร่งให้เกิดความชัดเจน โดยเร่งออกกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่ง 
คสช. ที่ 4/2562 ก่อนการประมูล 

(4) บริษัทขอเรียนว่าการประมูลครั้งนี้มีความส าคัญต่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคมและทีวีดิจิทัลของ
ประเทศไทยในอนาคต ดังนั้น บริษัทเห็นว่าส านักงาน กสทช. ควรเร่งประมูลโดยเร็วและควรออกกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่ง คสช. ที่ 4/2562 โดยเร็วก่อนการประมูล เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินการ
และนโยบายของภาครัฐให้ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการทดแทน การชดใช้ หรือการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการเรียกคืนคลื่นความถี่ตามค าสั่ง คสช. ที่ 4/2562 การจ่ายค่าใช้จ่ายค่า MUX ตลอดระยะเวลา
ใบอนุญาตที่เหลืออยู่ รวมทั้ง การจัดสรรเงินเพื่อการส ารวจความนิยมช่องรายการโทรทัศน์ อันจะช่วยให้ผู้ที่
เก่ียวข้องสามารถเตรียมการและด าเนินการได้ไปในทิศทางเดียวกัน และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นดังเช่น
ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต 
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ประเด็น ความเห็น ความเห็นส านักงาน กสทช. 
8) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จ ากัด (ช่อง GMM 25) 

- นางสาววีรินทร์ อรวัฒนพันธุ์ (หนังสือที่ LG-reg./GMM Channel/019/2562) 
(1) บริษัทสนับสนุนการจัดสรรคลื่นความถี่ครั้งนี้ อย่างไรก็ดี ระยะเวลาการอนุญาตควรสอดคล้องกับ

การเปลี่ยนผ่านการใช้คลื่นความถี่ของทีวีดิจิทัลเพื่อที่ผู้ชมจะได้รับบริการทีวีดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่อง เพราะหาก
ผู้ชมไม่สามารถรับชมช่องทีวีดิจิทัลจะกระทบต่อการประกอบการและการขายโฆษณาของผู้รับใบอนุญาตทีวี
ดิจิทัล  

(2) บริษัทสนับสนุนการจัดสรรคลื่นความถี่ครั้งนี้ เนื่องจากจะเป็นการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อประโยชน์
ทั้งในกิจการโทรคมนาคมและกิจการโทรทัศน์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนใหญ่ อย่างไรก็ดี บริษัทเป็นผู้
ได้รับผลกระทบจากการน าคลื่นความถี่ของบริษัทไปใช้ในการจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ ดังนั้น ส านักงาน กสทช. 
ควรเร่งออกกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่ง คสช. ที่ 4/2562 และเยียวยาความเสียหายของผู้
ให้บริการทีวีดิจิทัลโดยเร็วก่อนการประมูล เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินการต่อไปของทั้งอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมและโทรทัศน์ 

(3) ราคาของการอนุญาตควรครอบคลุมการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ 
ดังนั้น ส านักงาน กสทช. ควรเร่งให้เกิดความชัดเจน โดยเร่งออกกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่ง 
คสช. ที่ 4/2562 ก่อนการประมูล 

(4) บริษัทขอเรียนว่าการประมูลครั้งนี้มีความส าคัญต่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคมและทีวีดิจิทัลของ
ประเทศไทยในอนาคต ดังนั้น บริษัทเห็นว่าส านักงาน กสทช. ควรเร่งประมูลโดยเร็วและควรออกกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่ง คสช. ที่ 4/2562 โดยเร็วก่อนการประมูล เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินการ
และนโยบายของภาครัฐให้ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการทดแทน การชดใช้ หรือการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการเรียกคืนคลื่นความถี่ตามค าสั่ง คสช. ที่ 4/2562 การจ่ายค่าใช้จ่ายค่า MUX ตลอดระยะเวลา
ใบอนุญาตที่เหลืออยู่ รวมทั้ง การจัดสรรเงินเพื่อการส ารวจความนิยมช่องรายการโทรทัศน์ อันจะช่ วยให้ผู้ที่
เก่ียวข้องสามารถเตรียมการและด าเนินการได้ไปในทิศทางเดียวกัน และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นดังเช่น
ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต 
ภาคประชาชน 

1) คุณศุภศิษฏ์ เทียนสุกใส (แสดงความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์) 
เผื่อความยุติธรรมต่อผู้ประกอบการทุกราย และส่งเสริมโอกาสให้มีผู้ประกอบการใหม่ กสทช. ควรจัด

ประมูลคลื่น 2.6 GHz หรือ 3.5 MHz   โดยไม่ก าหนดราคาเริ่มต้นหรือตั้งราคาเริ่มต้นในระดับต่ าเพื่อเป็นการ
สนับสนุน 5G โดยตรง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


